



2 มีนาคม 2558 หน้า 21

สภ.นำร่องครูยางขยายผลเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มความมั่นคงเสริมรายได้เฉลี่ย 3 แสน/ปี

สภ.อุบลฯ นำร่องแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลสู่สวนยางเกษตรกร นำร่องครูยางในพื้นที่ สร้างความมั่นคงให้ครอบครัวไม่หวั่นราคายางตกต่ำ เมยอดลทั้งปีมีรายได้รวมเกือบ 300,000 บาทต่อปี ในขณะที่ค่าใช้จ่ายลดลง

นายสมฤกษ์ กุลวนาโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง(สภ.ย.) จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สภ.ย.อุบลราชธานี ได้นำแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาปรับใช้ในการทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งขณะนี้ จ.อุบลราชธานี มีพื้นที่สวนยางที่อยู่ในระบบของ สภ.ย.ประมาณ 500,000 ไร่ เปิดกรีดไปแล้วประมาณ 300,000 ไร่ และอยู่นอกระบบอีกประมาณ 200,000 ไร่ ส่วนใหญ่จะเป็นขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) เอกชนรายใหญ่ และของเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์

ทั้งนี้ เพื่อให้แนวทางการทำสวนยางแบบเศรษฐกิจพอเพียงเห็นผล และสามารถเข้าถึงเกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม สภ.ย.จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูยาง ใช้สวนยางของตัวเองเป็นสวนยางตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งปกติครูยางจะมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยพนักงาน สภ.ย. เพื่อให้คำแนะนำการทำสวนยางเบื้องต้น และยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องยางพาราเป็นอย่างดี ทำให้มีความน่าเชื่อถือ ดังนั้น หากครูยางนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสวนยาง ก็จะทำให้เกษตรกรรายอื่นๆ มีความมั่นใจ นำไปต่อยอดขยายผลได้อย่างแน่นอน

นายแสงจันทร์ บุญแกน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี และยังเป็นครูยาง สภ.ย. เปิดเผยว่า ตนได้นำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำสวนยาง ทำให้มีรายได้เพียงพอสำหรับเลี้ยงครอบครัว แม้ราคายางพาราในช่วงนี้จะตกต่ำก็ตาม โดยที่ดินที่มีอยู่ทั้งหมด 45 ไร่ แบ่งทำสวนยางพารา 20 ไร่ ทำนาปลูกข้าว 15 ไร่ ขุดสระน้ำเพื่อกักเก็บน้ำและเลี้ยงปลา 5 ไร่ ที่เหลือเป็นที่อยู่อาศัย ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ และอาชีพเสริมอื่นๆ ประสบผลสำเร็จ นำพอใจ ทำให้มีหน่วยงานราชการหลายแห่งใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้

เพื่อขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอื่นๆ

สำหรับอาชีพเสริมอื่นๆ ที่ทำ เช่น การทำปุ๋ยหมักน้ำ โดยใช้เศษวัสดุทางการเกษตร หอยเชอร์ เศษอาหาร กากน้ำตาล และสารเร่ง พด. เพื่อนำมาใช้เป็นปุ๋ยในสวนยาง นาข้าว แปลงพืชผักสวนครัว เป็นการลดการใช้ปุ๋ยเคมี หากมีเหลือก็จะขายเป็นรายได้เสริม การเลี้ยงแพนแดงเพื่อใช้เป็นอาหารปลา และใช้เป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าวแทนปุ๋ยเคมีไม่ไ้โตรเจน รวมทั้งแพนแดงยังช่วยลดปริมาณวัชพืชในนาข้าว เพราะแพนแดงจะคลุมผิวน้ำ ป้องกันไม่ให้แสงแดดส่องลงไปใต้น้ำ ทำให้วัชพืชในน้ำเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ และยังทำให้ข้าวมีผลผลิตเพิ่มอีกด้วย

นอกจากนี้ยังได้ เลี้ยงไส้เดือน เป็นอาชีพเสริม ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกเช่นเดียวกัน ซึ่งไส้เดือนจะมีส่วนช่วยทำให้โครงสร้างของดินดีขึ้น ดินร่วนซุย ระบายน้ำและอากาศไปสู่ดินได้ดีขึ้น และยังช่วยให้ดินอุดมสมบูรณ์ มีอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารเพิ่มขึ้น รวมทั้งยังมีประโยชน์ต่อพืชในการช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตใช้เป็นอาหารเลี้ยงปลาทั่วไป ปลาสวยงาม กบ เป็นเหยื่อตกปลาที่ดี และที่สำคัญไส้เดือนยังสามารถนำมาจำหน่าย เพื่อเป็นปุ๋ยน้ำได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม แม้ขณะนี้ราคายางจะตกต่ำแต่รายได้หลักของครอบครัวยังคงมาจากการทำสวนยาง โดยมีรายได้เฉลี่ยจากการขายยางประมาณปีละ 120,000 บาท มีรายได้จากการขายข้าว ทั้งนปีและนาปรังประมาณปีละ 100,000 บาท และมีรายได้จากการเลี้ยงปลา ปีละประมาณ 20,000 บาท รายได้จากการขายไก่ดำในสวนยางที่เลี้ยงประมาณ 40 ตัว ขายคู่ละ 1,000 บาท หรือประมาณ 20,000 บาทต่อปี และมีรายได้เสริมจากอาชีพอื่นๆ อีกประมาณปีละ 10,000 บาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายทั้งค่าปุ๋ยเคมี สารเคมี และรายจ่ายต่างๆ ใกล้เคียง

ครูยาง สภ.ย. ยังกล่าวด้วยว่า เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ยังได้มีการรวมกลุ่ม โดยใช้ชื่อว่า กลุ่มชาวสวนยางสว่าง โดยมีตนเป็นประธานกลุ่ม ทำหน้าที่ในการรวบรวมยางของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรอง ป้องกันการถูกกดราคา โดยจะให้พ่อค้าเข้ามาประมูลรับซื้อในราคาที่ยุติธรรม ซึ่งที่ผ่านมาสามารถขายได้ในราคาที่สูงกว่าราคาที่รับซื้อทั่วไป ประมาณ 2-3 บาทต่อโลกรัม และในอนาคตวางแผนที่จะจดทะเบียนตั้งเป็นสหกรณ์กองทุนสวนยางต่อไป

2 มีนาคม 2558 หน้า 1, 6 (1)

สหภาพธอส.แท้ให้กำลังใจ ป้อง‘เอ็มดี’



อังคณา
พิสนธน์ไออาท

หวั่นราคาน้ำตาลโลกถูบ กระทบแผนเพิ่มปลูกอ้อย

ชม. ล้างหนี้-พักหนี้เกษตรกร กู้เงินนอก 4 หมื่นล้าน ช่อมถนมน้ำตาลตลาดโลกตั้ง จ่อกู้ 1.6 หมื่นล้าน โปะราคาอ้อย (อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 1

ป้อง‘เอ็มดี’

ชม. ล้างหนี้เกษตรกร

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า หลังมาตรการช่วยเหลือรากหญ้าผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เศรษฐกิจ ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้นำเสนอแผนแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร โดยแบ่งวิธีแก้ปัญหาเป็นหลายกรณี เช่น กรณีที่ 1 เกษตรกรที่มีหนี้สินเป็นเวลานานและรับภาระหนี้ไม่ไหว ธ.ก.ส. จะพิจารณาตัดหนี้เป็นสูญให้ แต่ ธ.ก.ส. ต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ก่อนว่าเกษตรกรนั้นมีหนี้สินค้าง ธ.ก.ส. มากี่ปีก่อนจะตัดหนี้ได้

รายงานข่าวแจ้งว่า กรณีที่ 2 เกษตรกรที่มีหนี้สินและขาดการชำระมานาน อีกทั้งมีศักยภาพในการชำระต่ำมาก ธ.ก.ส. จะให้ไม่ต้องชำระหนี้ช่วง 2-3 ปีก่อน และยึดหนี้

ระยะยาว และหากเกษตรกรรายใดต้องการทำกิจการเล็กๆ เพิ่ม ธ.ก.ส. จะให้เงินกู้อย่างไม่เกิน 5 หมื่นบาท กรณีที่ 3 เกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งเพียงคนเดียว ธ.ก.ส. จะให้สินเชื่อเพื่อฟื้นฟูกิจการ ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะสรุปตัวเลขเกษตรกรและงบประมาณแต่ละกรณีที่จะตัดหนี้และยึดหนี้ให้ ก่อนนำเสนอ ครม. พิจารณาวินาที 3 มีนาคมนี้

สงวนหนี้รายย่อยอีก 8 แสนราย

รายงานข่าวแจ้งว่า นอกจากนี้ยังมีเรื่องแผนการปรับโครงสร้างหนี้สินเกษตรกรของ ธ.ก.ส. วงเงิน 116,000 ล้านบาท จำนวนลูกหนี้ 8.18 แสนราย โดยกระทรวงการคลังหารือกับ ธ.ก.ส. เพื่อสรุปหลักเกณฑ์และรายละเอียดก่อนเสนอ ครม. แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ 1. โครงการปลดหนี้ (ตัดหนี้สูญ) สำหรับเกษตรกรรายย่อยที่ไม่มีศักยภาพ เสียชีวิต ทูพพลภาพ เจ็บป่วยเรื้อรัง ชรา โดยเป็นหนี้ที่ใช้หลักประกันหรือค้ำประกันกลุ่ม กลุ่มนี้ครอบคลุมเกษตรกร 2.84 แสนราย วงเงิน 4,000 ล้านบาท

ข่าวแจ้งว่า กลุ่มที่ 2 ปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกร 3.4 แสนราย วงเงิน 48,000 ล้านบาท เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพประกอบอาชีพ แต่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ จะพักชำระหนี้เงินต้นเป็นเวลา 3 ปี หลังจากนั้นสามารถชำระคืนเป็นรายงวด ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน

15 ปี เมื่อชำระหนี้เงินต้นตามเวลาที่กำหนดในส่วนดอกเบี้ยก็ไม่ต้องชำระ ส่วนดอกเบี้ยเงินกู้ที่ปรับโครงสร้างแล้ว ธ.ก.ส. จะรับภาระบางส่วนแทนเกษตรกร รวมทั้งจะสนับสนุนสินเชื่อใหม่ตามแผนฟื้นฟูการประกอบอาชีพไม่เกิน 50,000 บาท/ราย วงเงินสินเชื่อรวม 15,000 ล้านบาท

กลุ่มที่ 3 โครงการขยายเวลาพักชำระหนี้สำหรับเกษตรกรที่มีศักยภาพประกอบอาชีพ แต่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานปรับและราคาขายพาราตกต่ำ มูลหนี้ 64,000 ล้านบาท เกษตรกร 4.5 แสนราย จะยืดเวลาชำระดอกเบี้ย และงดคิดเบี้ยปรับดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่เหมาะสม รวมถึงสนับสนุนสินเชื่อให้เพื่อปลูกพืชทดแทนและประกอบอาชีพการเกษตรอย่างอื่น วงเงินกู้ไม่เกิน 1

แสนบาท/ราย รวมสินเชื่อ 3.5 หมื่นล้านบาท

กู้เงินนอก 4 หมื่นล. ช่อมถนมน้ำตาล
ข่าวแจ้งว่า สำหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีแผนจะยกหนี้สูญให้เกษตรกรในส่วนกองทุนกระทรวงเกษตรฯ วงเงิน 4,500 ล้านบาทนั้น จะยังไม่เข้า ครม. ในลำดับนี้ ต้องหารือกับกระทรวงการคลังถึงหลักเกณฑ์การยกหนี้ให้เกษตรกรว่ารายได้เข้าข่ายการยกหนี้ได้บ้าง

ข่าวแจ้งว่า ในการประชุม ครม. วันที่ 3 มีนาคมนี้ จะพิจารณาตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้กู้เงินจากต่างประเทศ 40,000 ล้านบาท เป็นการกู้เพิ่มเติมจากงบประมาณปกติเพื่อให้กระทรวงคมนาคมซ่อมแซมถนนในเส้นทางหลวงจังหวัดและทางหลวงชนบทในปีนี้ เพื่อให้เกิดการจ้างงานและกระตุ้นเศรษฐกิจ

2 มีนาคม 2558 หน้า 1, 6 (2)

โดยกระทรวงการคลังเสนอว่า เมื่อกู้เงินจากต่างประเทศ จะเปลี่ยนภาระผูกพันสกุลเงินเป็นเงินบาทเพื่อป้องกันความเสี่ยง คาดว่าจะเสนอ ครม.พิจารณาในสัปดาห์หน้า

ข่าวแจ้งว่า สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทพ.) ร่วมกับกระทรวงการคลัง เตรียมเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากหมู่บ้านที่ประชุม ครม.พิจารณาในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม โดยให้อนาคตออมสินร่วมกับ ธ.ก.ส. ปลดปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำไม่เกิน 5% วงเงินประมาณ 4 หมื่นล้านบาท ให้กองทุนหมู่บ้านที่มีผลการประเมินดี โดยอยู่ระดับ A และ B มีประมาณ 70% หรือกว่า 50,000 กองทุน

จับตาราคาน้ำตาลตลาดโลกดิ่ง

แหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่า กำลังติดตามสถานการณ์ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกอย่างใกล้ชิดหลังล่าสุดราคาซื้อขายในตลาดล่วงหน้าเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2559 ทำสถิติต่ำสุดเพียง 13.79 เซ็นต์ต่อปอนด์ เนื่องจากค่าเงินของบราซิลอ่อนค่าส่งผลให้ระบายน้ำตาลออกสู่ตลาดราคาต่ำมากขึ้น โดยราคาน้ำตาลดังกล่าวหากเฉลี่ยทั้งปีไม่ถึงระดับ 18 เซ็นต์ต่อปอนด์ จะกระทบต่อฐานะกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายซึ่งเป็นเครื่องมือรัฐที่จะดูแลเสถียรภาพราคาอ้อยในฤดูกาลผลิตปี 2558/2559 ให้กับชาวไร่อ้อย

“ราคาน้ำตาลทรายโลกที่ลดลงมากทำให้เรากังวล เพราะขณะนี้ชาวไร่หันมาปลูกอ้อยมากขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้เปลี่ยนพื้นที่นาบางส่วนมาปลูกอ้อยแทน ทำให้ชาวไร่อ้อยเพิ่มขึ้นแต่ราคาอ้อยมีแนวโน้มจะตกต่ำ หากระดับราคาตลาดโลกเป็นเช่นนี้เทียบกับฐานะกองทุนที่อ่อนแอจากภาระหนี้สูงชันมากในอนาคต การจะดูแลค่าอ้อยให้ชาวไร่เหมือนอดีตที่ผ่านมาอาจไม่่ง่ายก็ได้” แหล่งข่าวกล่าว

จ่อกู้ 1.6 หมื่นล้านบาทระดมทุน

แหล่งข่าวกล่าวว่า ที่ผ่านมามีภาครัฐประกาศราคาอ้อยขั้นต่ำจากการผลิตปี 2557/2558 อยู่ที่ 900 บาทต่อตัน โดยคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เห็นชอบในหลักการให้กองทุนอ้อยฯขอสนับสนุนแหล่งเงินกู้จาก ธ.ก.ส. เพื่อเพิ่มราคาอ้อยขั้นต่ำอีก 160 บาทต่อตัน หรือต้องใช้เงิน

กู้ประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาท ซึ่งกองทุนจะหารือร่วมกับ ธ.ก.ส. สัปดาห์นี้เพื่อเสนอ ครม.ต่อไป

แหล่งข่าวกล่าวว่า ปัจจุบันฐานะกองทุนมีหนี้ที่ต้องชำระเงินกู้เดิมของ ธ.ก.ส. ในฤดูกาลผลิต 2556/2557 อีก 8,000 ล้านบาท กำหนดชำระหมดช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 ดังนั้นหาก ครม.อนุมัติให้กู้ ธ.ก.ส. อีก 1.6 หมื่นล้านบาท จะส่งผลให้มีการเงินกู้รวม 2.4 หมื่นล้านบาท จะชำระหนี้หมดประมาณเดือนเมษายน 2560 ซึ่งรายได้ของกองทุนที่จะใช้หนี้มาจากการหักราคาน้ำตาลทราย 5 บาทต่อกิโลกรัม (กก.)

แหล่งข่าวกล่าวว่า ค่อนข้างชัดเจนว่าราคาอ้อยขั้นสุดท้ายปี 2557/2558 จะต่ำกว่าราคาอ้อยขั้นต้นที่ประกาศไว้ 900 บาทต่อตัน เพราะราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกตกต่ำต่อเนื่อง เบื้องต้นราคาเฉลี่ยน้ำตาลทรายดิบที่บริษัทอ้อยและน้ำตาลทรายไทยจำกัด (อนท.) ขายล่วงหน้าสูงสุดเพียง 16 เซ็นต์ต่อปอนด์ เท่านั้น ทำให้ราคาขั้นสุดท้ายจะต่ำกว่า 900 บาทต่อตัน ประเมินว่าราคาขั้นสุดท้ายจะติดลบกว่า 5,000-8,000 ล้านบาท ทำให้กองทุนมีภาระเพิ่มประมาณ 3 หมื่นล้านบาท

สกลนครเลี้ยงหมูควบปลูกยาง

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ปลูกยางใน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร พบว่ามีผู้ปลูกยางรวม 16 ตำบล กว่า 13,000 ไร่ ต่างประสบปัญหาราคายางตกต่ำ โดยนางเกศรินทร์ แสงโยธา อายุ 53 ปี เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา บ้านทานตะวัน ต.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เผยว่า ใช้พื้นที่ทำนาปรับเปลี่ยนมาปลูกยางพารา 15 ไร่ เมื่อ 5 ปีที่แล้ว ตามที่มีการส่งเสริมการปลูกยางตามนโยบายของรัฐบาลชุดที่ผ่านมา ขณะนั้นยางมีราคาสูงมาก แต่ต่อมาราคาตกลงเรื่อยๆ จนกลุ่มผู้ปลูกยางพาราใน อ.สว่างแดนดินต่างต้องกรีดยางเอง ไม่จ้างคนอื่นมากรีดยาง

นายบองพล แสงโยธา อายุ 37 ปี ชาวสวนยาง ต.สว่างแดนดิน อีกราย เผยว่า มีพื้นที่ปลูกยาง 9 ไร่ ปัจจุบันเงินที่ได้จากการขายยางไม่สามารถจุนเจือครอบครัวได้ เดิมเคยมีรายได้กว่าเดือนละ 40,000 บาท แต่ตอนนี้เหลือเดือนละไม่เกิน 10,000 บาท จากที่เคยจ้างแรงงานทำยางพาราแผ่นขาย ต้องเลิกเหลือเพียงเก็บยางก้อนด้วยขายอย่างเดียว

และเลี้ยงหมูในสวนยางพารา แล้วขายเป็นหมูชำแหละ เป็นรายได้อีกทาง

นายทองสาย ชารีเรือง อายุ 53 ปี รองประธาน กลุ่มผู้ปลูกยางพาราอำเภอสว่างแดนดิน กล่าวว่า ใน 1 เดือน กลุ่มผู้ปลูกยาง อ.สว่างแดนดินจะกรีดยาง 2 ครั้ง แต่แต่ละครั้งผลิตยางพาราก้อนด้วย ประมาณ 5,000-6,000 กิโลกรัม (กก.) ทางกลุ่มจะยื่นหนังสือถึงรัฐบาลเพื่อให้อำนาจราคายาง กก.ละ 80-90 บาท

‘อำนาจ’ ยันไม่มีอนานิสวนยาง

นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เดินทางไปดูการซื้อขายยางที่ตลาดกลาง จ.นครราชสีมา หลังมีรายงานข่าวว่าเกษตรกรต่อคิวซื้อขายยางเป็นเวลานาน จากมาตรการผูกมัดทั้งกันชน (บัฟเฟอร์ฟันด์) ที่รัฐบาลรับซื้อจากเกษตรกร พบว่ามีรถจักรยานยนต์และรถบรรทุกมาต่อคิวซื้อขายยางจำนวนมากจริง แต่เป็นกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและสหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรหลายๆ กลุ่มที่รวมยกกันเป็นรถบรรทุกและนำมาขายที่ตลาดกลางเพื่อไม่ให้เสียเวลาต่อคิว ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ดังนั้นจึงไม่ใช่พ่อค้ารายใหญ่หรือเกษตรกรอนานิอย่างที่เข้าใจ

“เรารับทราบแล้วว่าปัญหาเรื่องการจัดคิว ถ้ายังใช้มาตรการนี้ต่อจะจัดระบบการจัดคิวใหม่ โดยเกษตรกรรายย่อยที่มาขายครั้งละไม่เกิน 15 ตัน ต้องได้ขายก่อน หรืออาจใช้การยกระดับตลาดท้องถิ่น สกย. 108 แห่ง เพื่อไม่ให้เกษตรกรรายย่อยต้องขนส่งมาถึงตลาดกลาง” นายอำนาจกล่าว และว่า หลังจากช่วงปิดกรีดยาง 2 เดือน กระทรวงเกษตรฯจะเร่งยกระดับตลาดท้องถิ่นที่รับซื้อยางให้ได้ในราคาสูง เพราะปัญหาที่พบคือระบบตลาดของประเทศไทยมีปัญหา ทำให้ราคายางแต่ละตลาดไม่เท่ากัน เกษตรกรจึงถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง โดยเฉพาะในตลาดท้องถิ่น ดังนั้นจะต้องเร่งสร้างมาตรฐานตลาดท้องถิ่น

เร่งคมนาควมใช้จ่ายสร้างถนน

นายอำนาจกล่าวว่า ครม.ให้กระทรวงเกษตรฯเบิกเงินจาก ธ.ก.ส. เพื่อซื้อน้ำยางชั้น และยางก้อนถ้วยในราคาสูงกว่าตลาด วงเงิน

2 มีนาคม 2558 หน้า 1, 6 (3)

2,000 ล้านบาท คาดว่าช่วยดึงราคายางที่ เกษตรกรขายย่อยผลิตให้สูงขึ้น นอกจากนี้ ในการประชุม ครม.เศรษฐกิจ นายกษัตริย์ กให้กระทรวงคมนาคมย้ายไปใช้ในการสร้าง และซ่อมระยะเร่งด่วน วงเงิน 4 หมื่นกว่า ล้านบาท จะทำให้ระบายตามโครงการนี้ ได้ประมาณ 3 หมื่นตัน ทำให้ราคาขายสูงขึ้น นายอำนวยการกล่าวว่า สำหรับราคาขายขณะนี้ ยางแผ่นดิบรมควันชั้น 3 ที่ภาครัฐเข้าซื้อ อยู่ที่ 63.15 บาท/กก. ส่วนราคาตลาดอยู่ที่ 61.45 บาท/กก. ยางแผ่นดิบอยู่ที่ 58 บาท/กก. น้ำยางอยู่ที่ 47 บาท/กก. จากเดิมยางแผ่นรมควันอยู่ที่ 50 กว่าบาท/กก. ยางแผ่นดิบอยู่ที่ 40 กว่าบาท/กก. และน้ำยางอยู่ที่ 30 กว่าบาท/กก. เท่านั้น

เอสเอ็มอีแบงก์ชอปปล่อยกู้เกิน 15 ล.

นางสาลินี วังตาล ประธานคณะกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) กล่าวว่า หลังธนาคารยื่นคำร้องไป 2 ครั้ง เพื่อขอ ผ่อนผันการทำตามมติคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ (คนร.) หรือชูปเปอร์บอร์ด ให้ ธนาคารปล่อยกู้วงเงินที่เกิน 15 ล้านบาท/ รายได้ สำหรับลูกค้า 2 กลุ่มคือกลุ่มลูกค้าเดิม ที่มีวงเงินเกิน 15 ล้านบาท และกลุ่มลูกค้า รายใหม่ที่อยู่ระหว่างทำเรื่องอนุมัติเงินกู้ นั้น ล่าสุด คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการ แก้ไขปัญหาวิสาหกิจ ที่มี พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ เป็นประธาน มีมติผ่อนผัน ให้เพียง 1 กลุ่มคือ กลุ่มลูกค้ารายเดิมที่ ได้รับอนุมัติวงเงินกู้เกิน 15 ล้านบาท ที่มีความจำเป็นต้องเบิกเงินกู้เพิ่มตามวงเงินที่ได้รับ

นางสาลินีกล่าวว่า ส่วนลูกค้ากลุ่มที่ 2 คือ ลูกค้าที่ยื่นคำร้องขอก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติ เงินกู้ นั้น อนุกรรมการให้ส่งเรื่องไปชูปเปอร์ บอร์ดชุดใหญ่ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกษ. เป็นประธานพิจารณาในวันที่ 2 มีนาคม ลูกค้าในกลุ่มนี้แม้จะมีแค่ 30 กว่าราย วงเงินกู้รวม 1.2-1.3 พันล้านบาท แต่มีส่วน ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในต่างจังหวัด มีผลต่อ การจ้างงาน กลุ่มนี้เป็นเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพ จึงอยากให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นใจลูกค้าใน กลุ่มนี้

ล้นชูปเปอร์บอร์ดผ่อนปรน

แหล่งข่าวกล่าวว่า เอสเอ็มอีแบงก์เจรจา

กับลูกค้าที่ยื่นคำขอกู้เกิน 15 ล้านบาท ให้ปรับ ลดวงเงินกู้ลงมาเหลือไม่เกิน 15 ล้านบาท เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้สินเชื่อของชูปเปอร์ บอร์ดแล้ว 4 ราย เหลือลูกค้าที่ขอผ่อนปรน มติชูปเปอร์บอร์ดอีก 31 ราย วงเงินกู้รวม 903 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ยังมีลูกค้าที่ยื่น คำขอกู้ไว้ก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ที่จะมี นโยบายการให้สินเชื่อจากชูปเปอร์บอร์ดอีก 24 ราย วงเงินรวม 719 ล้านบาท

แหล่งข่าวกล่าวว่า ยืนยันว่าลูกค้ากลุ่ม นี้เป็นลูกค้าที่มีศักยภาพ ผ่านกระบวนการ คัดกรองตามเกณฑ์การอำนวยความสะดวกของ ธนาคาร การชะลอให้กู้หรือเรียกเลิกให้กู้แก่ ลูกค้าในกลุ่มนี้จะทำให้ผู้ประกอบการไม่ สามารถทำธุรกิจต่อไปได้ ธนาคารจึงขอให้ ชูปเปอร์บอร์ดผ่อนปรนสินเชื่อใหม่แก่ลูกค้า กลุ่มนี้รวม 55 ราย วงเงินรวม 1.62 พัน ล้านบาท ที่ผ่านมามีลูกค้าธนาคารหลายราย ที่เดือดร้อนทำหนังสือร้องเรียนถึงธนาคาร ขอให้พิจารณาผ่อนปรนนโยบายการให้สินเชื่อ ล่าสุด โรงงานวันเส้นทำเรือพระแทน จ.กาญจนบุรี ทำหนังสือร้องเรียนโดยตรงถึง นายกษ. โดยขอวงเงิน 80 ล้านบาท ตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2557 แต่เอสเอ็มอีแบงก์ไม่สามารถให้สินเชื่อได้ เพราะมีนโยบายให้สินเชื่อไม่เกิน 15 ล้านบาท ทั้งที่ยื่นขอกู้ก่อนจะมี นโยบายนี้ออกมา

'เกริก'ปิดวงปลด'เอ็มดี'ธอส.

นายเกริก วณิกกุล ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ยอมรับว่าหนังสือเชิญนายชรรค์ ประจวบ เหมาะ อดีตกรรมการผู้จัดการ ธอส. มาเป็นที่ปรึกษา ซึ่งหลุดในโลกออนไลน์นั้นเป็นเรื่อง จริง เพราะการทำงานหลายอย่างของ ธอส. ขณะนี้ไม่เดินหน้าเท่าที่ควร หนังสือที่ส่งไป ยัง ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกษ.ฝ่าย เศรษฐกิจนั้น ไม่มีข้อความว่าจะปลดนาง อังคณา ปลืสินธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการ ผู้จัดการ ธอส. ออกจากตำแหน่ง

แหล่งข่าวกล่าวว่า หนังสือที่ปล่อยในโลก ออนไลน์เป็นการรายงานการบริหารจัดการ และสถานการณ์ใน ธอส.ที่นายเกริกรายงาน ม.ร.ว.ปรีดิยาธร ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 มีความสรุปว่า แม้ขณะนี้ ธอส.จะมี กำไร 7,000 ล้านบาท แต่ส่วนแบ่งการตลาด ในรอบ 10 กว่าปี ตกจาก 50% เป็น 30% cost of fund (ต้นทุนทางการเงิน) สูงกว่า

ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ส่วนเอ็นพีแอล อยู่ที่ 5% สูงกว่าธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ ระดับ 2%

นอกจากนี้ ในหนังสือระบุความสามารถในการแข่งขันไม่ค่อยดี เนื่องจากคิดดอกเบี้ยต่ำกว่าธนาคารพาณิชย์ ขณะที่ต้นทุนดำเนินการ สูง และลูกค้าจากโครงการบ้านจัดสรรที่ ธอส. ได้มามากนั้น เป็นลูกค้าเกรดที่ต่ำกว่าธนาคารพาณิชย์ได้ ที่ผ่านมามีการบริหารจัดการใน ธอส. ติดขัดกลุ่มของสำนักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 3-4 เรื่อง อาทิ การบริหารจัดการ ใหม่ การขอปรับโครงสร้างเงินเดือนไม่เสร็จ การขอค่าพาหนะให้พนักงานติดขัด เรื่อง สิทธิประโยชน์ของกรรมการที่เป็นแห่งเดียว ที่ตกลงไม่ได้กับ สคร. นอกจากนี้ ในหนังสือ ยังระบุถึงกรณีที่น่าอึ้งคนถูกร้องเรียน เรื่องบัตรสนเท่ห์ ซึ่งมีการตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบแล้ว

คนธอส.ให้กำลังใจ'อังคณา'

รายงานข่าวแจ้งว่า ในหนังสือฉบับดังกล่าวมีข้อความที่นายเกริกระบุว่า "กระผม เพียงแต่ไม่อยากเป็นประธานของธนาคาร รัฐที่ยังดูดีแต่ภายนอก แต่จริงๆ การบริหารจัดการไม่ดีเท่าไร และถ้ายังอยู่ต่อไปครบ ปีและไม่มีการเปลี่ยนแปลง ธนาคารของรัฐแห่งนี้ก็จะเลวลงกว่าตอนที่เข้ามารับ ตำแหน่ง และถ้าพลาดโอกาสนี้โดยไม่มีการ เปลี่ยนแปลงเลยตอนนี้ กระผมก็สามารถ สร้างประโยชน์อะไรได้ รัฐเสียข้าวลูกให้ผม โดยเปล่าประโยชน์ กระผมมั่นใจในความ สามารถของท่านรองนายกษ. แต่ไม่แน่ใจว่า ท่านจะทราบถึงฐานะการดำเนินการของ ธอส. ในปัจจุบันหรือไม่"

รายงานข่าวจาก ธอส.ระบุว่า นางอังคณา ทราบว่ามีหนังสือดังกล่าวออกมาเผยแพร่ทาง ออนไลน์แล้ว และการเรียกทีมงานไปหารือ ที่บ้านเป็นการด่วนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม โดยมีข่าวว่าวันที่ 2 มีนาคม กลุ่มสหภาพ ธอส. และพนักงานจะไปยื่นดอกไม้ให้กำลังใจนาง อังคณา

รายงานข่าวแจ้งว่า นางอังคณาจะเกษียณ ในเดือนพฤศจิกายนนี้ แต่นายเกริกต้องการ ให้นางอังคณาไปดูแลซีเอสอาร์เพียงอย่างเดียว และให้นายชรรค์มาบริหารงานทั้งหมด แทน อย่างไรก็ตาม ในการประชุมบอร์ด ธอส. กรรมการไม่เห็นด้วย และนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการ



2 มีนาคม 2558 หน้า 1, 6 (4)

คลัง รับผิดชอบต่อความขัดแย้งของนายเกริกกับนางอังคณาแล้ว

ส.อ.ท.แนะวิธีฟื้นส่งออก

นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า การส่งออกของไทยยังมีปัญหาอยู่ค่อนข้างมาก เกิดจากปัจจัยภายนอก โดยกลุ่มประเทศที่ไทยส่งออกหลักเกิดปัญหาเศรษฐกิจทำให้การส่งออกไปยังกลุ่มประเทศยุโรปที่มีสัดส่วน 9% ตีตก 5% จีนที่มีสัดส่วน 11-12% ตีตก 19% ญี่ปุ่นที่มีสัดส่วน 10% ตีตก 13% และกลุ่มอาเซียนที่มีสัดส่วนถึง 25% ตีตก 5% ทำให้ตัวเลขการส่งออกในเดือนมกราคม ตีตก 3.46% หากตัวเลขเดือนนี้ไม่ดีขึ้น คาดว่าไตรมาสแรกจะตีตก 4.5% และไตรมาส 2, 3 และ 4 ก็อาจจะยังไม่ดี ดังนั้น การส่งออกที่ ส.อ.ท.เคยคาดการณ์ไว้ที่ 4% จึงเป็นสิ่งที่ทำได้ยากลำบาก

นายวัลลภกล่าวว่า วิธีการจะช่วยให้การส่งออกดีขึ้นได้ คือ 1.การส่งออกไปยังสหรัฐที่มีการขยายตัวสูงถึง 6% แต่การผลักดันไม่ใช่เรื่องง่าย ทำได้เพียงแค่รักษาสภาพเท่านั้น เนื่องจากการส่งออกที่ดีขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในของสหรัฐเอง 2.การส่งออกชายแดนซีแอลเอ็มวี ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม มีอัตราการขยายตัว 2% ปัจจุบันยังเน้นบริเวณเมืองชายแดนอยู่ ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์ควรนำผู้ประกอบการไปโรดโชว์บุกตลาดและจับคู่ธุรกิจในเมืองใหญ่ๆ และเมืองหลวงให้มากขึ้น จะช่วย

เพิ่มมูลค่าการส่งออกในส่วนนี้ได้ 3.การลดดอกเบี้ยนโยบายลงก็น่าจะช่วยให้ผู้ส่งออกลดต้นทุนการผลิตลงได้ โดย ส.อ.ท.หวังว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) กลางเดือนนี้ จะตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยออกมา

กรมศุลกากรปรับราคาสำแดงกลาง

นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า กรมศุลกากรอยู่ระหว่างจัดทำราคาสำแดงกลางสำหรับสินค้านำเข้าใหม่ เพื่อให้ด่านศุลกากรทั่วประเทศนำราคากลางดังกล่าวไปเทียบเคียงกับที่ผู้ประกอบการยื่นสำแดงว่าแตกต่างกันมากน้อยอย่างไร เนื่องจากที่ผ่านมาพบราคาสำแดงต่ำเกินจริง โดยเฉพาะสินค้านำเข้าจากจีน อาทิ กางเกงใน แจ๊สราคาสำแดงเพียงตัวละ 1 บาท ถือว่าต่ำมาก มอเตอร์ไซค์หิ้ว (บิ๊กไบค์) เริ่มพบราคาสำแดงต่ำเพราะเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น โดยต้องดูแลบิ๊กไบค์ไม่เกิดปัญหาแบบรถยนต์หิ้ว

นายสมชัยกล่าวว่า มอบให้สำนักมาตรฐานพิธีการและศุลกากรไปพิจารณาราคาสำแดงกลางให้เหมาะสม โดยให้แต่ละด่านศุลกากรเสนอรายการราคาสินค้าที่มีความอ่อนไหวไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10 รายการ รวมแล้วจะไม่ต่ำกว่า 100 รายการ มาให้ส่วนกลางรวบรวมเพื่อวิเคราะห์ หลังทำราคากลางเสร็จแล้วจะส่งไปให้แต่ละด่านใช้อ้างอิง



ม.อ. ร่วมกับ ศอ.บต. และภาคเอกชน 5 จังหวัดได้ พลิกวิกฤติภาวะราคายางพาราราคาตกต่ำ
เดิหน้าทำยางบุพื้น เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร



แหล่งที่มา สวท.สงขลา

วันที่ข่าว 28 กุมภาพันธ์ 2558

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และภาคเอกชน จำนวน 14 ราย จาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ ลงนามความร่วมมือโครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง โดย นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขานุการ ศอ.บต. เป็นประธานในการลงนามสัญญาความร่วมมือ ระหว่าง ดร.อดิทัต วะสินนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จังหวัดสงขลา กระทรวงอุตสาหกรรม รศ.ดร.ชูกรี หะยีสานแม คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผศ. สมปอง ทองฟ่อง รองอธิการบดี ม.อ. วิทยาเขตปัตตานี ในการดำเนินงาน โครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง ที่ โรงแรม เจบี หรรษา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมเสวนาเรื่อง "พลิกวิกฤติเป็นโอกาส ในภาวะยางพาราราคาตกต่ำ" โดยนายทรงธรรม จันทร์ทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านเกษตร สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง นางสุภา ตั้งกิตติคุณ ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายชำนาญ เมฆตรง ประธานชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (ชสยท.) และ รศ. อาชีขัน แกสมาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา



นายภาณุ อุทัยรัตน์ อุทัยรัตน์ เลขานุการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ทาง สอ.บต. รายงานผลการดำเนินการ รวมทั้งเรื่องยางพารา ถึงพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทุก 10 วัน โดยรัฐบาลมีนโยบายลดพื้นที่ปลูกยางลง ปรับเปลี่ยนบทบาทของหน่วยงานด้านยางพารา และ เน้นการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มากขึ้น ซึ่งไทยส่งออกยางพารา ในรูปยางดิบ คือ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง น้ำยางข้น ในปี 2556 ส่งออกยางดิบ ร้อยละ 87 มีมูลค่าการส่งออก ประมาณ 250,000 ล้านบาท ในขณะที่ส่งออกยางพาราแปรรูป เพียงร้อยละ 13 เป็นมูลค่า 257,203 ล้านบาท เห็นได้ว่าการแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าได้สูงมาก สอ.บต. จึงเร่งส่งเสริมโดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาช่วย

ขณะนี้กำลังนำยางพารามาปูพื้นถนน และถ้าเป็นถนนปกติต้องซ่อมแซมภายในเวลาปกติ 9 ปี ถ้า เป็นถนนที่ทำด้วยยางพารา มีอายุการใช้งาน 20 ปี และสามารถดูแลเรื่องความปลอดภัย ดีว่าถนนปกติ สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ยางพาราเทลาด ในพื้นที่โค้ง การสร้างถนนระยะทาง 1 ก.ม. ใช้ยางพารา 3,300 กก. นอกจากนี้ จะนำยางพาราไปทำสนามฟุตบอล ในโรงเรียน ประมาณ 50 สนาม และกำลัง จะเพิ่ม ใช้งบประมาณ สองพันล้านบาท ทั้งนี้ ทุกภาคส่วนพยายามเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์มากขึ้น เพื่อ เชื่อมโยงการผลิตอย่างเป็นระบบครบวงจรตลอดห่วงโซ่อุปทาน แล้วนำไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ให้มี ศักยภาพซึ่งทำให้ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพารา และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขันให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางพาราอีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พุกภัยอุดม

Rewriter : วสันต์พรพรหม จำริญนุสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จัดฝึกอบรมเทคนิคการกรีดยาง ประจำปี 2558 หลักสูตร “เทคนิคการลับมีดกรีดยางพารา” รุ่นที่ 1



แหล่งที่มา สวท.ตรัง วันที่ข่าว 28 กุมภาพันธ์ 2558

นายกิจ หลีกภัย นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเทคนิคการกรีดยาง ประจำปี 2558 หลักสูตร “เทคนิคการลับมีดกรีดยางพารา” รุ่นที่ 1 ณ ที่ทำการหมู่บ้าน บ้านน้ำฉา หมู่ที่ 1 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง มีผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมเกินเป้าหมายที่วางไว้ จำนวน 107 คน

วัตถุประสงค์ของ โครงการเพื่อพัฒนาผู้กรีดยางพาราให้เป็นนักลับมีดกรีดยางที่มีฝีมือ เรียกว่า “ช่างลับมีดกรีดยางมืออาชีพ” โดยทุกคนที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการลับมีดกรีดยาง การดูแลรักษาสวนยางพาราที่ถูกต้อง ตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งโค่นต้นยางเพื่อปลูกแทนรอบใหม่ และที่สำคัญคือทุกคนจะได้ทราบหลักการกรีดยางอย่างน้อย 4 ประการ คือ จะกรีดยางอย่างไรจึงจะได้น้ำยางมากที่สุด/กรีดยางอย่างไรให้ต้นยางเสียหายน้อยที่สุด/จะทำอย่างไรจึงจะกรีดยางได้นานที่สุด อย่างน้อย 25-30 ปี และกรีดยางอย่างไรจึงเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ทั้งนี้ นอกจากความรู้และเทคนิคต่างๆแล้ว ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับมีดกรีดยางและหินลับมีดคนละ 1 ชุด เพื่อนำไปฝึกปฏิบัติจริง

โดยองค์การบริหารส่วน จังหวัดตรัง ได้ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดตรัง จัดทำโครงการฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 จนมาถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 6 แล้ว และยังได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ในปีงบประมาณ 2558 มีเป้าหมายในการฝึกอบรม จำนวน 3,000 คน จำนวน 30 รุ่น แบ่งการฝึกอบรมเป็นรุ่นๆ ละ 100 คน ใช้เวลาฝึกอบรม 1 วัน โดยสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดตรัง เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการถ่ายทอดให้ความรู้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมครั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ขอยศพร อรรถไกรสิทธิ์

Rewriter : วสันต์พรชัย จำริญนุสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



28 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 5

ชาวสวนยางเรียกร้องรัฐ เพิ่มเงินชดเชย-พื้นที่ปลูก

เกษตรกรเผยผลสำรวจชาวสวนยาง ต้องการให้รัฐเพิ่มเงินช่วยเหลือเกิน 1,000 บาทต่อไร่ พร้อมขยายพื้นที่ชดเชยเป็น 30 ไร่ต่อราย

นายเลิศศักดิ์ ธีระกุลไพบุลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่าจากการลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะต่อโครงการชดเชยรายได้ แก่เกษตรกรชาวสวนยางเมื่อเร็วๆ นี้ พบเกษตรกรทั่วประเทศเกือบทุกรายรับรู้ว่ามีโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางไร่ละ 1,000 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ หรือ 15,000 บาทต่อราย มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้ประมาณ 90% ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ 10% เนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบ เช่น พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์

“ชาวสวนเสนอรัฐบาลควรเร่งแก้ปัญหาราคายางเร่งหามาตรการลดราคาต้นทุนการผลิต ส่วนใหญ่มองว่าการช่วยเหลือของรัฐบาลไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ต่อราย ควรปรับเพิ่มเป็นเงินชดเชยและช่วยเหลือเพิ่มเป็น 2,000-3,000 บาทต่อไร่ และเพิ่มพื้นที่การชดเชยต่อรายเป็น

20-30 ไร่ต่อราย” นายเลิศศักดิ์ กล่าว

นายเลิศศักดิ์ กล่าวว่าขณะนี้ 78% ได้รับเงินช่วยเหลือแล้ว ส่วน 22% ยังไม่ได้รับเงินโดยชาวสวนยางได้รับเงินชดเชยเฉลี่ย 11,860 บาทต่อราย ได้รับเงินต่ำสุด 1,750 บาทต่อราย หรือ 0.37% ของเกษตรกรทั้งหมด สูงสุด 15,000 บาทต่อราย หรือ 51% ชาวสวนได้รับเงินแล้ว 77% ส่วนใหญ่นำเงินไปใช้จ่ายเฉลี่ย 11,480 บาทต่อราย คิดเป็น 97% ของเงินที่ได้รับ 15,000 บาทต่อราย ชาวสวน 23% ยังไม่ได้นำเงินไปใช้เนื่องจากเก็บออมไว้เป็นต้นทุนในการซื้อวัสดุ

การสำรวจยังประเมินไปถึงการใช้จ่ายเงินที่ได้รับ มีการนำเงินไปซื้อปุ๋ย และปัจจัยการผลิต 64% จ่ายค่านีสิน 10% ใช้หนี้เงินกู้ 9% ใช้อุปโภคบริโภค 34% ใช้หนี้ ธ.ก.ส. 10% ใช้ทำการเกษตรประเภทอื่น 4% อีก 5% ใช้ดำเนินการอื่น ๆ ส่วนความพึงพอใจ ชาวสวนพบ 23% พึงพอใจมาก 54% พึงพอใจปานกลาง อีก 23% พึงพอใจน้อย เนื่องจากมองว่าเงินชดเชยที่รัฐบาลให้น้อยเกินไป



ไทยบริดจ์

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

28 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 4 (1)



ผู้แสวงหาความยุติธรรมต้องประพฤติตนให้เป็นธรรม...หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เพื่อท่านผู้อ่าน ฉบับนี้ประจำวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558.....● สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดงาน “ออกร้านคณะกริยาทูต” ครั้งที่ 48 ณ ชั้น 5 สยามพารากอน เวลา 08.30 น. วันนี้ มีมหรหรรคมออกร้านสินค้านานาชาติจากสถานทูตกว่า 52 ประเทศ รายได้สมทบทุนสภาอากาศไทย...งานมีต่อเนื่องถึง 1 มี.ค.●

สังคมไทยหลายส่วนผสม ยืนหยัดมาได้ด้วย 3 สถาบันหลักคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ถึงวันนี้ทั้ง 3 สถาบัน ถูกสั่นคลอน น้าห้วงมาก เริ่มจากการเมือง ถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อ ธุรกิจการค้า ถือเอาประโยชน์ตนและพวก เป็นตัวตั้งเหนือกว่าประโยชน์ของชาติเป็นส่วนรวม.....● การเลือกตั้ง กลายเป็นเกมแข่งขัน ชื้อตั้ง เพื่อได้ใช้ อำนาจรัฐ ทำมาหากิน คอร์รัปชันหนักขึ้นจนเกินพิกัด การตัดสินใจทางกฎหมาย ไม่อาจยุติปัญหา มุ่งเอาชนะคะคานกันจนถึงขั้น สังคมแตกรุนแรงมาก.....● คว้า... “กระสุนทอง” แผ่นเสียงดกร่องกับเรื่องที่ แสนจะจำใจ อีก ก็เพราะเอาใจช่วย นายกฤษฎา ที่ชักชวนให้ช่วยกัน ทำดี มีคุณธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สถาบันพระมหากษัตริย์ ศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ พร้อมสนับสนุน ร่วมกันสร้างความปรองดอง.....● ก็คำว่า “ปรองดอง” นี้แหละ เมื่ออำนาจพิเศษที่ ยึดรัฐธรรมนูญ อยู่ ลำทับว่า ความขัดแย้งต้องยุติ เพื่อประเทศเดินหน้าให้ กลุ่มคนที่สร้างความขัดแย้ง ยอมรับการบวนการ ทางกฎหมาย ดังคำพูดของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำให้มองเห็น รูปธรรม ความปรองดองชัดเจน.....● นั่นคือ หัวขบวน ความขัดแย้งอย่าง อดีตนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย เห็นๆกันแล้ว แต่ก็อีกนั่นแหละ คำตอบสุดท้าย ถ้าอีกหัวขบวนหนึ่ง ไม่ยอมรับ การตัดสินใจทางกฎหมายหาว่า 2 มาตราฐาน ปรองดอง

ก็แค่ “มโน”.....● ที่สุดของที่สุดจึงอยู่ที่ เจ้าของอำนาจ คือ ประชาชนนั่นแหละ ถ้าประชาชนไม่เป็นเครื่องมือของ หัวขบวนขัดแย้ง การล่าแดงฤทธิ์เดชก้อมือบป่วนเมือง จุดไม่ติด ก็แผลงฤทธิ์ไม่ได้มาก.....● เห็นด้วยและขอให้เหยียบคันเร่งสุดๆ ทุกชั้นตอน มติ กรม.เศรษฐกิจ ของ รองนายกฯ



ไทยบริษั

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

28 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 4 (2)

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ให้กระทรวงการคลัง กู้เงิน 4 หมื่นล้านบาท ให้กระทรวงคมนาคม ใช้ยางพาราซ่อมถนนทางหลวง ทั้งประเทศด่วนจี๋ภายในปีนี้

● ในส่วนเห็นด้วยนั้น เพราะการใช้ ยางพารา ซ่อมถนนจากเงินกู้ก้อนโตนี้ จะส่งผลให้ชาวสวนยางพารา ขายยางได้ราคาดีขึ้น แต่ส่วนที่เป็นกังวลคือ กระทรวงคมนาคมของ รัฐมนตรี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ตรง ประสิทธิภาพ กระบวนการปฏิบัตินโยบายจะทะลุถึงวัตถุประสงค์ ได้แค่ไหน.....

● ส่งออก มกราคม เดือนแรกของปีนี้ ตัวเลขชี้เหวี่ยงมาก ติดลบ 3.46% จากการแถลงของ จันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ แต่ 50% ของการส่งออกเป็น บริษัทต่างประเทศ ที่ใช้ไทยเป็นฐานการผลิต คำตอบจึงยังไม่เข้าเนื้อ มากนัก.....

● นำคิดตรง เป้าหมายส่งออกทั้งปี 4% ทำไม่ประเมินบนพื้นฐานราคาน้ำมันดิบโลกเกิน 80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เพราะ นักวิเคราะห์ หลายสำนักต่างประเทศระบุแนวโน้มราคาน้ำมันดิบโลกปีนี้ ไม่เกิน 70 เหรียญ นี้แหละเสนาบดีพาณิชย์ บิ๊กทหาร-พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ น่าจะหาคำตอบ.....

● สองกล่องใครจะนั่ง แก้อ้อผู้ว่าการ ททท.คนใหม่ ระหว่าง พ.อ.นาฬิกาอติภักดิ์ แสงสนิท ผอ.อพท.สำนักนายฯ กับ เพ็ชร ชินบุตร ผอ.สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ใครเต็งกว่ากัน คนนอกยอมจิ้มชื่อ พ.อ. นาฬิกาอติภักดิ์ แต่คนในจิ้มชื่อ เพ็ชร.....

● เน้นๆที่ภารกิจการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว แม้ เพ็ชร ไม่เต็มถึง 100% แต่ผลงานและประสบการณ์สะสมมากพอ กำเนิดและพัฒนา อุตสาหกรรมอาหารไทย รูปแบบใหม่ 2554 ถึงปัจจุบัน “ครัวไทยครัวคุณภาพโลก” เป็นโครงการได้รับการยอมรับกว้างขวางรวมถึงการเพิ่มมูลค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น และศักยภาพ การแข่งขัน ระดับสากล.....

● เป็นกังวลอยู่บ้างก็ตรงข่าวที่ว่า เพ็ชร ชินบุตรเคยมีปัญหาเกี่ยวกับงาน ครัวไทยสู่ครัวโลก ถึงวันนี้สะเต็ดน้ำอย่างใดหรือไม่ ปมนี้อาจเป็น ปมสะคุต ได้เล็กน้อย เหมือนถูกขื่น บนผิวจราจร.....

● ชาวทั่วไปประจำวันนี้ 14.00น. ท่านผู้หญิงบุตร

วีระไวทยะ เป็นประธานเปิดตัวหนังสือ และนิทรรศการ เครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย และศรีสัชชนาลัย ที่ชั้น 1 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้.....

● 18.30น.ฉลองสมรส ร.ท.หญิง ประภาพรธรม ธรรมโรจน์-พินิจกับ เรืออากาศโท พรพล สุวรรณชาติ ที่โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

● 19.19 น.ฉลองสมรส ทพ.หญิง ธนัชชัชปียา สมสุข ลูกสาว ขจรเดช-วนิดา สมสุขกับ น.ต.ศรัณย์ รัตนภาณู ลูกชาย ศิริพงษ์-เกื้อวัลย์ รัตน-



ไทยบริษัทรubber

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

28 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 4 (3)

ภาณุที่ห้องชมวัง ราชนาวิกสภา หอประชุมกองทัพเรือ.....●พลากร สุวรรณรัฐ
 องคมนตรี พินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฉลองสมรส ณัฐสินี
 บุณนาคกับ วิกรมเพ็ญศิริ 1 มี.ค.นี้เวลา 12.00 น.ที่โรงแรมดุสิตธานี.....●
 ฉลองสมรส ทวีศิลป์ ไชยชนะ กับ อรประภา วัฒนานุกิจ ที่โรงแรมโซฟิเทล
 สุขุมวิท.....●พระราชทานเพลิงศพ คุณแม่นวม บัวแก้ว มารดาจตุพร พรหม-
 พันธุ์ ที่วัดน้ำพุ นาสารสุราษฎร์ธานี 13.00 น. 1 มี.ค.นี้.....● สวดพระอภิธรรม
 ศพ คุณแม่จันทร์หา เครื่องคำ แม่ยาย พรศักดิ์ ศรีละมุล ที่บ้านฝ้ายทอง สันปูเลย
 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ถึง 4 มี.ค.●ศพ ศรีณย์ชัย สุนนพันธุ์ สวดที่บ้าน
 041-3ลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 2 มี.ค. เฝ้าที่วัดลำนารายณ์ 15.00 น.●

"กระสุนทอง"



28 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 8

เงินสวนยางไร่ละพันใช้เกลี้ยง

● เกษตรกรทึ่คใจอื้อนรัฐแจกเพิ่มเป็น 3 พันบาท

“สศก.” เผยผลสำรวจ โครงการแจกเงินสวนยางไร่ละ 1,000 บาท พบเงินถึงมือชาวสวนยางเฉลี่ยรายละ 11,860 บาท แต่ส่วนใหญ่จ่ายเงินไปใช้จ่ายแล้ว 11,480 บาท โดยนำไปซื้อปุ๋ย อุปกรณ์ และปัจจัยการผลิต บ่นอุปอยากให้รัฐแจกไร่ละ 2,000-3,000 บาท พร้อมเปิดผลการศึกษาลินค้าเกษตรไทยในเอเชีย สินค้าปศุสัตว์พร้อมเป็นเจ้าตลาด ห่วงกาแฟ ปาล์ม และมะพร้าวกระทบหนัก หลังคู่แข่งมีต้นทุนต่ำกว่า

นายเลอศักดิ์ วีระตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก. ได้ลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะต่อโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยสำรวจระหว่างวันที่ 6-12 ก.พ. 2558 ในพื้นที่ 42 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 385 ตัวอย่าง พบว่าเกษตรกรทั่วประเทศเกือบทุกรายรับรู้ว่ามีโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางไร่ละ 1,000 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ หรือ 15,000 บาทต่อราย มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้ประมาณ 90% ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ 10% เนื่องจากกลุ่มสมบัติไม่ครบ เช่น พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ และพื้นที่ยังไม่เปิดกรีด เป็นต้น

“ชาวสวนเสนอรัฐบาลควรเร่งแก้ปัญหาราคายางตกต่ำอย่างเป็นรูปธรรม โดยเร่งมาตรการลดราคาต้นทุนการผลิต ต้นทุนวัสดุอุปกรณ์การทำสวนยาง และส่วนใหญ่มองว่าการช่วยเหลือของรัฐบาลไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่/ราย ควรปรับเพิ่มเป็นเงินชดเชยและช่วยเหลือควรเพิ่มเป็น 2,000-3,000 บาท/ไร่ และเพิ่มพื้นที่การชดเชยต่อราย เป็น 20-30 ไร่/ราย”

สำหรับการได้รับเงินในโครงการ มีชาวสวนยางได้รับเงินชดเชยแล้ว 78% ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ 22% โดยเกษตรกรชาวสวนยางได้รับเงินชดเชยเฉลี่ย 11,860 บาท/ราย ได้รับเงินต่ำสุด

1,750 บาท/ราย หรือ 0.37% ของเกษตรกรทั้งหมด สูงสุด 15,000 บาท/ราย หรือ 51% ของเกษตรกรทั้งหมด ด้านการใช้จ่ายหลังได้รับเงินแล้ว แบ่งเป็น 77% ของผู้ที่ได้รับเงิน นำเงินไปใช้จ่ายแล้วเฉลี่ย 11,480 บาท/ราย คิดเป็น 97% ของเงินที่ได้รับ 15,000 บาท/ราย ที่เหลืออีก 23% ยังไม่ได้นำไปใช้ เนื่องจากเก็บออมไว้เป็นต้นทุนในการซื้อวัสดุอุปกรณ์การทำสวนในรอบต่อไป นอกจากนี้ ในด้านการใช้จ่ายเงินที่ได้รับพบว่า ชาวสวนยางนำไปซื้อปุ๋ยและอุปกรณ์ และปัจจัยการผลิต 64% จ่ายค่าหนี้สิน 10% ใช้หนี้เงินกู้ 9% ใช้อุปโภคบริโภค 84% ใช้หนี้ ธ.ก.ส. 10% ใช้ทำการเกษตรประเภทอื่น 4% และอีกประมาณ 5% ใช้ดำเนินการอื่น ๆ เช่น ขุดสระ ทำบุญ ซ่อมแซมบ้าน เป็นต้น สำหรับความพึงพอใจ ชาวสวนมีความพึงพอใจมาก 23% พึ่งพอใจปานกลาง 54% และพึงพอใจน้อย 23% เนื่องจากมองว่าเงินชดเชยที่รัฐบาลให้น้อยเกินไปและจ่ายล่าช้า โดยชาวสวนมองว่าโครงการนี้เป็น การช่วยเหลือโดยตรงคิดว่ารัฐบาลน่าจะดำเนินการต่อไปเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรงแม้เป็นเงินไม่มากนัก

นายเลอศักดิ์ กล่าวว่า สศก. ยังได้ติดตามสินค้าเกษตรตามศักยภาพการแข่งขันของไทยหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มสินค้าเกษตรที่ไทยมีศักยภาพสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ได้แก่ เนื้อสุกร โคเนื้อและผลิตภัณฑ์โคนมและผลิตภัณฑ์น้ำตาลทราย มังคุด ลำไย และสับปะรดกระป๋อง และน้ำสับปะรด โดยสินค้าที่มีความโดดเด่นมากในกลุ่มนี้คือ สินค้าปศุสัตว์ เนื่องจากประเทศไทยมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการเลี้ยงและพันธุกรรมที่ก้าวหน้าที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะ โคนมและผลิตภัณฑ์เป็นอีกสินค้าที่ประเทศไทยมีศักยภาพการแข่งขันสูงกว่าประเทศ

อื่นๆ ในอาเซียนแทบทุกด้าน ซึ่งสามารถพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมนม (ฮับ) ในภูมิภาคอาเซียนได้

2. กลุ่มสินค้าเกษตรที่ไทยมีศักยภาพใกล้เคียงกับคู่แข่ง ได้แก่ ข้าว ใกล้เคียงกับเวียดนาม และกัมพูชา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ใกล้เคียงลาวและกัมพูชา กุ้ง ใกล้เคียงอินโดนีเซียและเวียดนาม ปลาทูน่า ใกล้เคียงฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย ไหม ใกล้เคียงเวียดนามและยังพาราใกล้เคียงอินโดนีเซีย และมาเลเซีย

3. กลุ่มสินค้าเกษตรที่ไทยมีศักยภาพต่ำเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ได้แก่ เมล็ดกาแฟ ยังต่ำกว่าเวียดนามและอินโดนีเซีย ปาล์ม น้ำมันยังต่ำกว่าอินโดนีเซียและมาเลเซีย และมะพร้าวยังต่ำกว่าฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย ซึ่งสินค้าเกษตรกลุ่มนี้จะได้รับผลกระทบมากหลังเปิดเออีซี เพราะถึงแม้ว่าไทยได้กำหนดสินค้าเหล่านี้ไว้เป็นรายการสินค้าอ่อนไหว ซึ่งสามารถเก็บภาษีสำเนาเข้าในอัตรา 5% แต่ประเทศคู่แข่งในอาเซียนมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าประเทศไทย ดังนั้น ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และรัฐบาลจะต้องมีการปรับตัวและเตรียมรับกับการแข่งขันเสรีอย่างเต็มรูปแบบในปี 2558.

2 - 4 มีนาคม 2558 หน้า 1,24, 25 (1)

จับตา ศก.ภาคใต้ฮ่อม
ราคาพืชเกษตรวิกฤต

24

ปาล์ม-ข้าว ราคาร่วง

ภาคใต้ฮ่อมรับศึกหนักวิกฤตราคาพืชเกษตร ปาล์ม-ข้าวขาวล้นจํานำรัฐช้เติมโรงสีจ่ายดอกเบี้ยเดือนละแสน



ปาล์มล้นสต็อก - โรงงานสกัดน้ำมันหลายแห่งในพื้นที่ภาคใต้ ปิดรับซื้อผลปาล์มชั่วคราว เพราะยังมีน้ำมันปาล์มค้างสต็อกจากการนำเข้าน้ำมันปาล์ม 50,000 ตัน เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทำให้เกษตรกรต้องนำผลผลิตออกมาขายต่ำกว่าต้นทุน

เกษตรกรได้ชี้ข่าว ปาล์มนำเข้าล้นตลาด ทำราคาตก คาดหลังฤดูฝนนี้เหลือ 3 กิโลกรัมละ 3 บาท โรงสกัดน้ำมันปาล์มเผยต้องปิดรับซื้อแม้ราคาแสนถูก เพราะค้างสต็อกเพียบ คาดเกษตรกรต้องเทขายต่ำกว่าทุน ด้านโรงสีข้าวได้ 80% กระอักข้าวขาวค้างสต็อกระบายไม่ออก เหตุ

ส่งออกมาเลเซีย อินโดนีเซียไม่ได้ เผยโดนข่าวจากโครงการรับจํานำมาตีพิมพ์ราคา ทำขาดทุนยับจ่ายดอกเบี้ยเดือนละแสนบาท วอนเปิดด่านขายข้าวล่วงหน้าก่อนจะล้นทั้งระบบ

ตั้งแต่ปี 2557 ที่ผ่านมา ภาคการเกษตรได้รับผลกระทบทั้งภูมิภาค โดยเฉพาะภาค

ใต้ที่รับศึกหนักตั้งแต่ราคาขายพาราตกต่ำถึง 3 กิโลกรัม 100 บาท ขณะที่ผลผลิตปาล์มซึ่งเป็นความหวังก็ประสบวิกฤตล้นตลาดจากการนำเข้า และพื้นที่ปลูกข้าวภาคใต้หลายแห่งต้องประสบปัญหาโรงสีข้าวไม่รับซื้อข้าวขาวเพราะยังค้างสต็อกเพียบ

รง.สกัดน้ำมันปาล์มวิกฤตหนัก



2 - 4 มีนาคม 2558 หน้า 1,24, 25 (2)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ ต.คลองยา อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ต้องปิดรับซื้อผลปาล์มน้ำมันชั่วคราว ภายหลังจากที่โรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ ซึ่งรับซื้อน้ำมันดิบจากโรงงานได้ชะลอการรับซื้อตั้งแต่มีการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบจากต่างประเทศ 50,000 ตันเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขณะที่ผลผลิตปาล์มน้ำมันเริ่มทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้น ทำให้โรงงานสกัดน้ำมันมีน้ำมันอยู่ในสต็อกที่ซื้อไว้ก่อนหน้านี้มีอยู่กว่า 6,000 ตัน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอขาย และคาดว่าจะทำให้ราคามลผลิตปาล์มตกต่ำลงมาอีกครั้ง

นายวิชาล จันทรทิพย์ ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ขณะนี้โรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบหลายโรงในจังหวัดกระบี่มีน้ำมันดิบค้างสต็อกอยู่จำนวนมาก เนื่องจากโรงกลั่นน้ำมันบริสุทธิชะลอการรับซื้อ ภายหลังจากที่มีการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบจากต่างประเทศจำนวน 50,000 ตัน เมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งถือว่านำเข้ามาล่าช้าเพราะตอนนี้โรงกลั่นยังมีน้ำมันอยู่มากจึงไม่ต้องรับซื้อจากโรงสกัด แม้ว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบจะลดลงมาอยู่ที่ลิตรละ 32 บาท จากเดิม 37 บาทก็ตาม ส่งผลให้โรงงานชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมัน ซึ่งมีอยู่ 2 โรงงาน คือ ที่ อ.อ่าวลึก และ อ.คลองท่อม จำเป็นต้องหยุดรับซื้อผลปาล์มชั่วคราวเพราะขาดสภาพคล่อง เนื่องจากยังมีน้ำมันค้างอยู่ในสต็อกจำนวนมากไม่สามารถระบายได้

"ผลผลิตปาล์มจะเริ่มออกสู่ตลาดต่อเนื่อง คาดว่าในเดือนมีนาคมนี้จะมีผลผลิตออกมา มาก โดยขณะนี้ราคาผลผลิตลดลงมาอยู่ที่ กิโลกรัมละ 5.10 บาท จากเดิมกิโลกรัมละ 6 บาท และคาดว่าไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์นี้ ราคาจะลดลงถึงกิโลกรัมละ 3 บาท และจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนปาล์ม น้ำมันที่จะต้องนำผลผลิตปาล์มมาออกขาย ที่ต่ำกว่าต้นทุน" นายวิชาลกล่าว

โรงสีได้กระอักข้าวล้นโกดัง

นายสุทัศน์ เรืองรอง เจ้าของผู้จัดการโรงสีข้าว และผู้ประกอบการค้าข้าว เรืองรอง

การค้า ต.บ้านใหม่ อ.ระโนด จ.สงขลา เปิดเผยกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ภาวะโรงสีข้าวในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ โดยพื้นที่ปลูกข้าวรายใหญ่นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ที่สีข้าวและทำธุรกิจการค้าข้าวขาว ยกเว้นข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองต่างประสบปัญหาระบายข้าวไม่ออกมาเป็นระยะประมาณ 3-4 เดือนแล้ว เนื่องจากข้าวค้างสต็อกอยู่ตามโรงสีขนาดเล็กและใหญ่ตั้งแต่ 1,000 ตันจนถึง 7,000 ตัน ไม่สามารถระบายข้าวขาวที่ซื้อจากชาวนาออกได้จนเต็มโกดังเก็บ

นายสุทัศน์กล่าวว่า ตอนนี้องค์กรสีข้าวยังคงค้างสต็อกข้าวขาวจากฤดูกาลก่อนอยู่ที่ไม่สามารถระบายออกได้ แล้วขณะนี้ข้าวขาวฤดูกาลใหม่ออกมาก็ ไม่มีเงินลงทุนซื้อ ชาวนาก็ไม่สามารถขายข้าวขาวได้ อีกทั้งคนในพื้นที่ก็ไม่บริโภคข้าวขาว จะบริโภคแต่ข้าวหอม ที่สำคัญราคาข้าวขาวก็ตกต่ำลงกว่าเดิมอีก

โดยปัจจัยสำคัญคือ ไม่สามารถส่งข้าวขาวออกไปยังประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ได้โดยไม่ทราบสาเหตุ แต่ทราบคร่าว ๆ ว่าเป็นเหตุผลทางด้านความมั่นคง และในขณะเดียวกันก็ถูกข้าวโคจรการรับจำนำข้าวของรัฐบาลที่ประมูลออกมาในราคาที่ต่ำ มาดัมพิตลาดข้าวขาวของโรงสีซึ่งถูกกว่าประมาณ 4-5 บาทต่อกิโลกรัม จนโรงสีไม่สามารถขายข้าวขาวได้

นายสุทัศน์กล่าวว่า ในขณะเดียวกัน ชาวนาก็ออกสู่ตลาดใหม่ในฤดูกาลชาวนาปีปีนี้ ทำให้ราคาข้าวตกต่ำอยู่ในระดับ 6,400-6,500 บาทต่อดัน อย่างไรก็ตาม โรงสีก็ไม่มีเงินลงทุนที่จะซื้อเนื่องจากไม่สามารถระบายข้าวออกขายได้

นายสุทัศน์กล่าวว่า ตอนนี้โรงสีที่ทำข้าวขาวต่างประสบภาวะขาดทุนมารวม 3-4 เดือน โดยของกลุ่มตนเสียดอกเบี้ยเดือนละ 100,000 บาท โดยภาคใต้มีโรงสีกว่า 100 โรง ประมาณ 80% ที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน โดยภาพรวมแล้วเสียดอกเบี้ยประมาณเกือบ 10 ล้านบาทต่อเดือน

"ทางออกของโรงสีข้าวและชาวนาขอให้ทางการเจรจาเปิดด่านขายข้าวขาวไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียอย่างเร่งด่วน

เพราะข้าวขาวมาเลเซีย อินโดนีเซียมีความนิยมเป็นอย่างมาก เมื่อระบายข้าวได้ก็จะได้ล้างสต็อกและสามารถซื้อข้าวใหม่ได้ ราคาก็จะดีขึ้น โรงสีและชาวนาก็จะอยู่ได้ ไม่อย่างนั้นจะล้มกันหมดทั้งโรงสีข้าวและชาวนา" นายสุทัศน์กล่าว

2 - 4 มีนาคม 2558 หน้า 4 (1)

เร่ง'ถนนราคายางพารา'อ้อมเกษตรกร กรมชลฯชงลูกรังสันเขื่อนพันกม.+ทางหลวงทั่วประเทศ.

3 กรมหลักขานรับนโยบายใช้ยางพารา
ลาดถนน "ทางหลวง" กางแผนรอ 851
โครงการ "ทางหลวงชนบท" พร้อมใช้
1.5 พันตัน "กรมชลฯ" แจงมีถนนลูกรัง
ยาว 1,200 กม. รอเสีย

นายชูศักดิ์ เกวี อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.)
เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า กรมอยู่ระหว่าง
ประเมินรายละเอียดโครงการบูรณะถนน
ที่จะนำยางพารามาใช้เป็นส่วนผสมการ
ก่อสร้างใน 851 โครงการ ภายใต้งบประมาณ
25,000 ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ตามนโยบาย
ของรัฐบาลที่ต้องการจะให้ช่วยเกษตรกร
ยางพารา แต่ยังไม่ตอบไม่ได้ว่าจะใช้กี่ตัน
และคิดเป็นเม็ดเงินเท่าไร ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมของพื้นที่และลักษณะเส้นทาง
ด้วย เช่น เป็นจุดขึ้นเขา ทางลาดชัน คง
ไม่นำมาก่อสร้างทั้งสาย

"ตอนนี้อยู่ระหว่างทำรายละเอียดแต่
คงใช้ไม่มากนัก เพราะนำมาผสมกับยาง
มะตอยและหินไม่มาก สูตรผสมคือในยาง
มะตอย 5% จะใช้ยางพารา 5% ที่เหลือ
เป็นหิน 95% เช่น ถนน 1 กิโลเมตร กว้าง
12 เมตร ใช้ยางพารา 12 ตัน"

นอกจากนี้จะต้องดูสภาพหลายในตลาด
ด้วย เนื่องจากมี 2 บริษัทที่เป็นผู้ผลิต
ยางผสมเสร็จที่จะนำมาใช้ก่อสร้างถนนคือ



ดร. แสงฉาย

บริษัท ทีบีโก้ แอสฟัลต์ จำกัด (มหาชน)
และบริษัท โซล่า แอสฟัลต์ จำกัด ที่ผ่าน
มายังไม่มีการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย
แม้ว่ากรมจะมีการออกสเปกมารับแล้ว
ก็ตาม จะเลือกดำเนินการบางพื้นที่ ไม่ได้
ใช้ปูตลอดเส้นทาง

"ถนนแอสฟัลต์คอนกรีตผสมยางพารา
จะมีความคงทนที่ยืดอายุการใช้งานถนน
ปกติ 2 ปี จาก 8 ปีเพิ่มเป็น 10 ปี ทำให้
ค่าบำรุงรักษาลดลง ช่วยให้การใช้จ่ายผลิต
ในประเทศเพิ่มขึ้น แต่ต้นทุนสูง จะมีค่า
เพิ่มขึ้น 15% และค่างานผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีตเพิ่มขึ้น 20%" นายชูศักดิ์กล่าว

นายดร. แสงฉาย อธิบดีกรมทางหลวง
ชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ในงบประมาณ
15,000 ล้านบาท ที่กรมได้รับจากรัฐบาล
มาบูรณะถนน 2,124 โครงการ จะมีการนำ
ยางพารามาใช้ประมาณ 1,500 ตัน เป็นเงิน
56 ล้านบาท ระยะทางรวม 811 กิโลเมตร

แยกเป็น 1.งานบำรุงรักษาถนน 420
กิโลเมตร ใช้ยางพาราประมาณ 1,200
ตัน คิดเป็นเงิน 45 ล้านบาท (ราคาเฉลี่ย
40 บาท/กิโลกรัม) 2.งานอำนวยความสะดวก
ปลอดภัย 391 กิโลเมตร ใช้ยางพารา 275 ตัน
คิดเป็นเงิน 11 ล้านบาท

โดยการนำมาใช้งานขึ้นอยู่กับพื้นที่และที่
ปรึกษาที่ออกแบบก่อสร้างด้วย สำหรับสาย
ทางที่เหมาะสมจะนำยางพาราเป็นส่วนผสม
พิจารณาจากคุณสมบัติของสายทางที่
ลาดชัน ทางโค้ง ทางแยก พื้นที่ฝนตกชุก
หรือเป็นสายทางที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ลักษณะการสิ้นเปลืองบ่อยครั้ง ที่ต้องเพิ่ม
ความต้านทานการสิ้นเปลืองเพื่อลดอันตราย
แต่ยังใช้ไม่มากนักเนื่องจากต้นทุนแพง

นายดร.แสงฉายกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม กรม
จะพิจารณานำมาใช้เพิ่มมากขึ้นสำหรับ
งบประมาณก่อสร้างในปี 2559 รวมถึง
เส้นทางจักรยานที่จะสร้างทั่วประเทศ
ด้วย เพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงคมนาคมที่ต้องการให้ขยายผลการ



2 - 4 มีนาคม 2558 หน้า 4 (2)

ใช้ยางพารามาก่อสร้างถนนมากขึ้น

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมมีถนนลูกรังในความดูแลประมาณ 1,200 กม. ซึ่งได้นำเสนอข้อมูลต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว โดยปกติมีงบประมาณจำนวนไม่มากในการลาดยางถนนลูกรังเหล่านี้ ดังนั้นหากจะให้มีการสร้างเป็นถนนลาดยาง จะต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมแล้วแต่การอนุมัติของรัฐบาล

นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็นแม่ข่ายในการรวบรวมตัวเลขจากทุกหน่วยงาน และนำเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเดือน มี.ค.นี้

“การระบายยางโดยใช้ยางในประเทศน่าจะเริ่มดำเนินการได้จริงช่วงเปิดกรีตฤดูกาลนี้แล้ว ดังนั้นจะเป็นปัจจัยบวกหนึ่งที่ช่วยดึงราคาขยับขึ้นได้ แต่จะก็บาทต่อ กก. ต้องรอภาพชัดเจนเรื่องปริมาณยางที่จะใช้ก่อน อย่างไรก็ตาม ราคาช่วงเปิดกรีตวันที่ 15 พ.ค. 58 เชื่อว่าจะไม่ต่ำกว่า 60 บาท/กก. เนื่องจากผลผลิตน้ำยางต่อไร่ของประเทศเพื่อนบ้านต่ำกว่าที่คาด และเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มดีขึ้น ดังนั้นฤดูกาลปี 2558/2559 จะไม่ใช่ขาลงแน่นอน” นายอำนาจกล่าว



2 มีนาคม 2558 หน้า 22

เกาะข่าวเกษตร

เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันจันทร์ ก่อน.....○ นางสายหยุด เท็ชรสุข รักษาการ
ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558.....○ นายโอภาส ในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
กถันนุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุม พิณฑทองฯ พร้อมด้วย นายจรัส ลิงประจิม
มอบนโยบายขับเคลื่อนโครงการตามนโยบาย หัวหน้านักงานปฏิบัติการ ข้าราชการและเจ้า
รัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเกษตรกร ในการ หน้าที่ นำ นางสาวอุศนีย์ รูปทอง ผู้อำนวยการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานของ การสำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 4 และเจ้า
สถาบันเกษตรกร ภายใต้แนวทางการพัฒนา หน้าที่สำนักงาน กปร. เดินทางไปยังโครงการ
อย่างทั้งระบบ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน พัฒนาพื้นที่พุ่มแจ่มแจ่ม อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นทุนหมุนเวียนแก่ เพื่อติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมการดำเนิน
สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมและแปรรูป งานด้านต่าง ๆ ในพื้นที่บาเกาะ หมู่ 5 ต.ปะเส
ขยายพารา และชี้แจงวิธีปฏิบัติในการดำเนิน ะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี.....○ ทั้งนี้ โครงการ
งานการเตรียมความพร้อมให้สหกรณ์/กลุ่ม พัฒนาพื้นที่พุ่มแจ่มแจ่ม เป็นโครงการที่พระบาท
เกษตรกร ที่ประสงค์จำหน่ายอย่างสดและขยาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริให้ช่วย
ก่อนถ้อย ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มกันชน เหลือเกษตรกรให้สามารถใช้พื้นที่ทำการ
เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาขาย โดยมี สหกรณ์ เกษตรได้ โดยศูนย์ฯ ได้พัฒนาพื้นที่ปรับปรุง
จังหวัดที่มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ดำเนินธุรกิจ บำรุงดิน พร้อมทั้งส่งเสริมให้ปลูกข้าวพันธุ์ดี
ขยายพารา และผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมประชุม ณ เพื่อให้เกษตรกรรู้จักใช้ประโยชน์พื้นที่อย่าง
โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน ต่อเนื่อง.....○
เซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ “กิด ทางไทย”



1 มีนาคม 2558 หน้า 1,11

สภาเกษตรกรจวกภัยบรมต. เงินทลายหมื่นล้านอุ้ม‘ยาง’ ไว้อย่างสร้างปัญหาชัดเจน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา

ประเด็นการรับรู้ของเกษตรกร ทั้งเรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เรื่องกฎหมาย เรื่องรายได้และสวัสดิการ ยังคงเป็นปัญหา ซึ่งรัฐบาลพยายามพุ่งเป้าไปที่การดูแลรายได้ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจว่า ทำอย่างไรเกษตรกรจึงจะมีชีวิตอยู่ได้ รายได้ขั้นต่ำควรเป็นอย่างไร ซึ่งการ

▶▶▶ ต่อ : ยาง - หน้า 11

ยาง

ออกแบบกลไกขึ้นมาดูแลเรื่องดังกล่าวถือเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นการะรัฐบาลและต้องสร้างหนี้สินให้กับประเทศไปถึงลูกหลาน

“สิ่งสำคัญ คือ เรื่องสวัสดิการและรายได้เพื่อการลงทุนเพิ่ม ต้องเข้าใจหลักเกณฑ์ให้ตรงกัน ต้องไปช่วยกันคิดก่อนออกกฎหมายไปดูรายละเอียดกลไกที่จะสร้างเครื่องมือแก้ไขข้อขัดข้อง และความเสียหายจากภัยธรรมชาติต่างๆ ข้อเสนอของผมวันนี้ง่ายนิดเดียว คือ ไปดูว่ากลไกที่จะสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหานั้นทางความคิด ทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคไปด้วยกันได้ จะเกิดการวางแผนรับมือต่อทุกสถานการณ์ได้ครบวงจร” นายปีติพงศ์ กล่าว

ขณะที่ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ขอเสนอให้กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับสภาเกษตรกรไปหาเวทีจัดใหญ่ๆ ร่วมกันรับฟังปัญหาจากเกษตรกรเรื่องข้าวข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา เพื่อมาแก้ไขจุดเสี่ยงในราคาผลผลิตเกษตรกรและในอนาคตคอยเห็นกฎหมายกำหนดจริยธรรมเกษตรกรที่ดีต้องมีหน้าที่อะไรบ้าง หลายคนมีอาชีพจับรถอยู่กรุงเทพฯ แต่ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรรับเงินช่วยทำนาที่บ้านต่างจังหวัดได้ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรต้องให้เกิดความชัดเจนก่อนว่าจะกำหนดกันอย่างไร ปลูกมะม่วง 8 ต้นขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้หรือไม่

“กรณีรัฐบาลอนุมัติเงินกู้แปรรูปร่างกว่าหมื่นล้านบาท และกรม.อนุมัติเงินรับซื้อยาง ไป 2 ครั้ง ครั้งละ 6 พันล้านบาทเงินทั้งหมด 1.2 หมื่นล้านบาท ไปทั่วประเทศ แต่ก็ยังไม่เกิดอะไร ทั้งที่งบฯ ตรงนี้รัฐบาลสามารถจัดสรรให้เกิดประโยชน์มากกว่านี้ได้ และเป็นรูปธรรมหากไปถึงมือเกษตรกรได้จริงจะช่วยลดความขัดแย้งทางการเมืองและช่องว่างต่างๆ ในพื้นที่ให้หายไปหมดได้ เป็นเรื่องน่าเสียดาย เพราะรัฐบาลไม่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเสนอข้อคิดเห็นแสดงออกถึงปัญหาของเขาได้ หากให้รัฐบาลรับรู้มากกว่าที่เป็นอยู่ จะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรทุกกลุ่มและประเทศอย่างแน่นอนในระยะยาว” นายประพัฒน์ กล่าว

นายสิทธิพร จริยะพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ต้องเปิดใจคุยกันทุกเรื่อง อยากกลัวว่าเมื่อคุยกับเกษตรกรแล้วจะได้ฟังการต่อว่าต่างๆ จาก

เกษตรกร โดยเฉพาะเรื่องราคาขายพารา กฎหมายการยางแห่งประเทศไทย ที่ยังไม่มีการแก้ไขช่วยเหลือด้านราคาและรายได้สวัสดิการเกษตรกร

“ขอสะท้อนปัญหาแท้จริงของเกษตรกรไทย ที่ก่อให้เกิดหนี้สินผูกพันทุกระบบของประเทศจำนวนมาก เพราะว่ากระทรวงเกษตรฯขาดการสร้างกลไกให้เกิดเสถียรภาพด้านราคาสินค้าแต่ละชนิด เป็นปัจจัยหลักที่จะสร้างความยั่งยืนให้อาชีพเกษตรกร ราคาต่ำสุดหรือสูงสุดเกษตรกรไม่ยอมได้แต่ต้องการราคาที่เหมาะสมคุ้มครองต้นทุนการผลิต จะทำให้เกษตรกรมีหนทางหมดหนี้สินและถ่ายทอดอาชีพเกษตรกรไปสู่ลูกหลานได้ กระทรวงเกษตรฯต้องเปิดโอกาสเปิดเวทีพูดคุยกันบ่อยๆ กับเกษตรกรเพื่อปรับโครงสร้างรายได้เกษตรกรทั่วประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งความเติบโตของเกษตรกรจะก้าวไปสู่ความเจริญของชาติในทุกพื้นที่เจ้าหน้าที่เกษตรตำบล เกษตรอำเภอ และเกษตรจังหวัด ยังทำงานไม่เป็นเนื้อเดียวกัน ท่านปีติพงศ์ ต้องมีคำสั่งให้ชัดเจนว่าให้เดินหน้ายกระดับความเป็นอยู่เกษตรกรอย่างไร สร้างเสถียรภาพราคาอย่างไร ที่เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลนี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และอย่าหลงทางต้องเร่งทำจริงจัง” นายสิทธิพร กล่าว

1 - 4 มีนาคม 2558 หน้า 6

ก.เกษตรพร้อมลุยยางฤดูใหม่ จีพื้นที่ทำแผนพนักพเนชาติ

ก.เกษตรฯ เดินหน้ามาตรการขับเคลื่อนยางพาราสู่ระดับจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการยางในฤดูกาลหน้า พร้อมชูแผนระดับชาติหวังแก้ไขปัญหาระยะยาว

นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าในการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหายางพารา(26 ก.พ.) หลังจากกระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้ง 18 เขต เข้าไปดูแลเรื่องราคาสินค้าทางการเกษตร โดยให้ยางพาราเป็นสินค้านำร่องนั้นได้มีการลงพื้นที่ เพื่อวางระบบและชี้แจงหลักการบริหารยางพารา ซึ่งจะมอบให้แต่ละจังหวัดเป็นผู้บริหารจัดการยางพาราในจังหวัดของตนเอง ในเบื้องต้นแต่ละจังหวัดจะต้องมีการเตรียมการด้านข้อมูลต่างๆ เช่น พื้นที่การปลูก สต็อกยาง หรือแม้แต่ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อเสนอมาอย่างส่วนกลางในการร่วมแก้ไขปัญหามา และจะนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการจัดทำแผนการผลิตในปี 2558/2559 ซึ่งจะส่งข้อมูลครั้งแรกในวันที่ 5 มีนาคมนี้ จากนั้นจะนำมาจัดทำแผนบูรณาการร่วมกับแผนงานระดับชาติ และเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนจะนำมาใช้เป็นแผนการดำเนินงานสำหรับฤดูกาลผลิตหน้าที่จะเริ่มในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 - กุมภาพันธ์ 2559

เบื้องต้นมีการรายงานความคืบหน้าสถานการณ์ยางพาราของแต่ละจังหวัด ภายหลังจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลรายงานตัวเลขและสถานการณ์ยางในจังหวัด จากผู้ตรวจราชการ ในแต่ละเขต ด้านการปิดฤดูกาลกรีดยางได้มีการทำความเข้าใจกับเกษตรกร และได้รับความสนใจเกี่ยวกับนโยบายที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า รวมทั้งเรื่องราคาขายด้วย ทั้งนี้ในส่วนกลางพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากจังหวัดที่จะเสนอมาตรการต่างๆ เข้ามาที่จะช่วยผลักดันราคาขายและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ และในระหว่างรอเปิดกรีดยางรอบใหม่ ให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ฤดูกาลผลิตในปี 2558/2559 ที่กำลังจะมาถึง

ทั้งนี้แต่ละจังหวัดต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับยางทั้งหมดในจังหวัดของตนเอง ตั้งแต่ชนิดของยาง ปริมาณยางที่ใช้ในจังหวัด ในประเทศ ปริมาณที่ส่งออก รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่และแนวทางแก้ไข ซึ่งแต่ละจังหวัดจะมีเสรีภาพในการบริหารจัดการยาง พร้อมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ในการบริหารจัดการยางในจังหวัดของตนเอง และจะเป็นตัววัดประสิทธิภาพในการบริหารยางของแต่ละจังหวัดอีกด้วย ทั้งนี้จะมีคณะกรรมการบริหารยาง และ Warroom ยางในจังหวัดพื้นที่ปลูกยางทั้ง 69 จังหวัด เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับยางพารา ซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อมูลของเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ใช้ยาง ฯลฯ จะทำให้สามารถประมวลผลออกมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการยางที่มีประสิทธิภาพได้

1 มีนาคม 2558 หน้า A 12

รัฐตั้งสภาเกษตรฯ แก้ปัญหา

นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า รัฐบาลกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกันแก้ปัญหาในภาคเกษตร ซึ่งมี 4 ประเด็นหลัก 1.วางแผนการผลิตในฤดูกาลผลิตปีนี้และปีหน้า โดยมอบหมายให้สำนักงาน



เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) วางแผนการผลิตและคาดการณ์ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด 2.การสร้าง ความเข้าใจแก่เกษตรกรต่อนโยบายภาครัฐ อาทิ การบริหารจัดการน้ำ การปรับโครงสร้างข้าว การปรับโครงสร้างระบบสหกรณ์ 3.การมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในรายละเอียดกฎหมายฉบับต่างๆ ได้แก่ พ.ร.บ.การยาง พ.ร.บ.รายได้และสวัสดิการเกษตรกร และ พ.ร.บ.ประมง และ 4.การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร



2 มีนาคม 2558 หน้า A 3

เกษตรกรตั้ง2พันล้าน ปรับวิธีอุ้มราคายาง

พิเศษสุด เกษตรฯ ปรับ
แผนใช้เงินพยุงราคายาง ขอ
ผันเงิน 2,000 ล้านบาท

นายอำนาจ ปะติเส รรมช.
เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย
ว่า กำลังพิจารณาการใช้เงิน
พยุงราคายางพาราใหม่
เนื่องจากขณะนี้มาตรการช่วย
เหลือเกษตรกรชาวสวนยาง
จากนโยบายของรัฐในการตั้ง
กองทุนมูลนิธิกันชนยางพารา
และ 16 มาตรการของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ในด้านยางพาราเริ่มส่งผล
ออกมาทางบวกเพิ่มขึ้น ทำให้
ราคายางพาราเพิ่มขึ้น แม้ว่า
ราคาน้ำมันจะดิ่งลงแรงกว่า
ที่คาดการณ์

ขณะนี้ราคาน้ำยางดิบ
ขยับจากระดับ 37 บาท/กก.
มาอยู่ที่ 47 บาท/กก. ยางแผ่น
รมควันขึ้น 3 ขึ้นจาก 42-45
บาท มาอยู่ที่ 62 บาท/กก.
และเชื่อว่าเมื่อถึงฤดูเปิดกรีด
ในวันที่ 15 พ.ค.นี้ ราคา
ยางพาราแผ่นดิบจะขึ้นเป็น
ไม่ต่ำกว่า 65 บาท/กก.

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ
วางแผนจะใช้เงิน 2,000 ล้าน
บาท ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.)
อนุมัติให้เมื่อวันที่ 19 ก.พ.

2558 สำหรับซื้อน้ำยางดิบ
และยางก้อนถ้วยจากเกษตรกร
มาใช้เพื่อการส่งเสริมกลุ่ม
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
แปรรูปยางเป็นยางแผ่นดิบ
หรือยางแผ่นรมควันแทนเพื่อ
ส่งขายให้กับองค์การสวนยาง
(อ.ส.ย.) ซึ่งเป็นการเพิ่มราย
ได้ให้เกษตรกรเพิ่มมากขึ้น

รมช.เกษตรฯ กล่าวว่า
เหตุที่ไม่ต้องใช้เงิน 2,000
ล้านบาท เพราะขณะนี้น้ำยาง
เริ่มออกน้อยแล้ว ประกอบ
กับเมื่อรัฐบาลให้เงินมาซื้อน้ำ
ยางได้ส่งผลทางจิตวิทยา
ทำให้มีการแย่งซื้อในตลาด
ดึงราคาน้ำยางขึ้นมาแล้ว โดย
จะของอนุมัติ ครม.ปรับการ
ใช้เงินมาส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร
สถาบันเกษตรกร ซื้อเครื่องจักร
เครื่องรีดยาง เพื่อให้รายย่อย
รวมตัวแปรรูป โดยสนับสนุน
เป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ในบาง
รายการอาจให้เปล่า

สำหรับวงเงินตั้ง
กล่าว รัฐบาลมีมติให้ใช้ใน
โครงการมูลนิธิกันชน 6,000
ล้านบาท แบ่งเป็น ใช้ซื้อยาง
แผ่น 4,000 ล้านบาท ใช้ซื้อ
น้ำยางและยางก้อนถ้วย 2,000
ล้านบาท

2 มีนาคม 2558 หน้า 5 (1)



รัฐารัฐโลก

รศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล

ชาวสวนยางจะอยู่อย่างไร เมื่อราคาวิกฤติ!

ผมได้เดินทางไปจังหวัดกระบี่โดยรับเชิญจาก “สถาบันกองทุนยาง” ของจังหวัดกระบี่ และอาจรวมถึง 3-4 จังหวัดภาคใต้ ตลอดจนสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ “อุตสาหกรรมยาง” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอให้ผมพูดในหัวข้อ “ชาวสวนยางจะอยู่อย่างไร เมื่อราคายางวิกฤติ?”

เมื่อผมได้รับเชิญให้พูดในหัวข้อดังกล่าว ยอมรับและสารภาพว่า “เอ...จะพูดอย่างไรดี ให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเกิดความเข้าใจว่าราคาที่พวกเขาสวนยางขอมานั้น มันไม่น่าจะเป็นไปได้” กล่าวคือ ราคาที่ชาวเกษตรกรสวนยางขอมานั้นในราคา 80 บาท เป็นอย่างต่ำต่อหนึ่งกิโลกรัม ซึ่งปัจจุบันแทบจะเป็นไปไม่ได้ จนนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ฟันธงไปเลยว่าราคา 60 บาทนั้นเป็นไปได้ แต่ 80 บาทนั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลย!

ความจริงที่เราต้องยอมรับว่า “อุตสาหกรรมยาง” นั้น มีชนิดของยางจำนวนมาก อาทิ ยางแผ่นดิบรมควัน น้ำยางสด ยางก้อนถ้วย ยางแท่ง น้ำยางข้น ยางคอมปาวด์ และยางชนิดอื่นๆ เป็นต้น แต่ยางที่ใช้มากที่สุด ได้แก่ ยางแผ่นดิบรมควัน ยางแท่ง กับน้ำยางก้อน ที่ผมเดินทางไปดูที่สหกรณ์ชาวสวนยางเพื่อดูจำนวนปริมาณที่มีจำนวนน่าจะประมาณเกือบ 50 ตัน (1 ตันเท่ากับ 1,000 กิโลกรัม) หรือประมาณ 50,000 กิโลกรัมต่อวันเท่านั้น

และเขาจะนำยางแผ่นดิบรมควันทันนั้นมาจัดเป็นก้อนเพื่อทำการส่งออกส่วนใหญ่จะไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ “ประเทศจีน” ที่เราเรียกกัน ที่น่าจะมึน้ำหนักประมาณ 50 กิโลกรัมต่อยาง 1 ก้อน

ที่นั่นเป็นเพียงสถานที่เดียวที่หากันน่าจะมึอีกหลายโรงงานในจังหวัดกระบี่ แต่ถ้าจะไปดูจริงๆ แล้ว รองนายกรัฐมนตรี ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม บอกว่าต้องไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีจำนวนยางพารามากที่สุด ทั้งนี้จริงๆ แล้วปัจจุบันการปลูกยางพารากระจายไปทั่วทุกภูมิภาค มากที่สุดที่ภาคใต้ แต่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งตอนบนและตอนล่าง ตลอดจนภาคตะวันออกมีการปลูกยางพาราทั่วไปหมดหรือกล่าวอย่างภาษาชาวบ้านนั้น “ยางพาราปลูกกันจนล้นความต้องการตลาด!” หรืออุปทาน (SUPPLY) มากกว่าอุปสงค์ (DEMAND)

เท่านั้นยังไม่พอประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มสมาชิกอาเซียนปลูกยางกันหมดไม่ว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) กัมพูชา เวียดนามเลยไปจนถึงสหภาพเมียนมาร์ที่เริ่มห่อปลูกกัน จนลามไปถึงทางตอนใต้ของประเทศจีน โดยเฉพาะมณฑลยูนนานที่ปลูกกันมากเช่นเดียวกัน!

เมื่ออุปทาน (SUPPLY) มีปริมาณมากมายขนาดนั้น ต้องถามอีกครั้งว่าจะให้ราคาผลิตภัณฑ์ยางดิบก็ดี ยางแท่งก็ดี กั้นแผ่นยางรมควันจะราคาอยู่ที่เดิมได้อย่างไร เพราะเมื่อประมาณปี 2553-2554 ราคายางดิบเคยแตะที่ระดับ



ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

2 มีนาคม 2558 หน้า 5 (2)

180 บาทต่อกิโลกรัม แต่ราคาก็ตกมาอยู่ที่ 100 กว่าบาทต่อกิโลกรัม และล่าสุดมาตกอยู่ที่ราคาเกือบ 3 กิโลกรัมเพียง 100 บาท หรือกิโลกรัมละ 30 กว่าบาทเท่านั้น จนชาวสวนยางต้องออกมาเดินขบวนประท้วง

จากข้อมูลที่ผมศึกษาหามาได้นั้น จำนวนปริมาณยางทั่วโลกเมื่อปี 2551 การผลิตยางมีปริมาณ 22.8 ล้านตัน และปี 2556 การผลิตยางมีจำนวน 28 ล้านตัน ทั้งนี้ การผลิตยางธรรมชาติด้วยการกรีดยางมีปริมาณ 12 ล้านตัน แต่ยางสังเคราะห์ที่ผลิตได้จากน้ำมันดิบมีจำนวนสูงถึงเกือบ 16 ล้านตัน โดยที่ยางสังเคราะห์ควบคุมการผลิตได้ แต่ยางธรรมชาตินั้นไม่สามารถควบคุมการผลิตได้ และขอย้ำว่าชาวเกษตรกรสวนยางไม่น่าที่จะทราบข้อมูล“ความต้องการ-อุปทาน (SUPPLY)” ของยางทั่วโลกได้ จึงเกิด “กระบวนกรเห่ตามแพชั่น” เพราะเมื่อได้ราคาดีก็ปลุกกันแทบทุกฤดูในเมืองไทย จนลามไปถึงประเทศเพื่อนบ้าน และเงินเองยังปลุกยางเพื่อป้อนโรงงานผลิตยางรถยนต์กันเลย!

สำหรับแหล่งผลิตยางธรรมชาตินั้น ส่วนใหญ่อยู่ในทวีปเอเชีย โดยไทยเป็นประเทศผู้ผลิตยางมากที่สุดในโลก มีศักยภาพการผลิต ปีละประมาณ 4.17 ล้านตัน มีความต้องการใช้ในประเทศประมาณ 520,000 ตัน หรือร้อยละ 14 ที่เหลือส่งออกประมาณ 3.66 ล้านตัน หรือร้อยละ 86 ของปริมาณยางทั้งหมดที่ผลิตได้ จึงอาจกล่าวได้ว่า “ไทยยังต้องพึ่งพาการส่งออก” โดยเฉพาะการส่งออกไปจีนที่เป็นประเทศผู้นำเข้ารายใหญ่ที่สุดของไทย มีปริมาณการนำเข้าจากไทยปีละประมาณ 2 ล้านตันหรือกว่าร้อยละ 50 ของยางที่ไทยส่งออกทั้งหมด เมื่อพิจารณาการผลิตยางธรรมชาติของกลุ่มประเทศอาเซียน 8 ประเทศจาก 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ (สิงคโปร์และบรูไน ไม่มีการผลิตยาง แต่สิงคโปร์มีตลาดค้ายางระหว่างประเทศคือตลาด SICOM) พบว่า มีปริมาณการผลิตรวมกันทั้งสิ้น 9.37 ล้านตัน หรือประมาณร้อยละ 78 ของการผลิตยางทั้งหมดของโลก เมื่อรวมกับปริมาณการผลิตยางของจีนซึ่งมีปริมาณ 0.86 ล้านตันแล้ว จะทำให้การผลิตยางของอาเซียน บวก จีน มีปริมาณสูงถึง 10.24 ล้านตัน หรือร้อยละ 85 ของการผลิตยางทั้งหมดของโลก ส่วนชนิดยางที่ผลิตมีทั้ง ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน น้ำยางข้น ยางคอมปาวด์ และยางชนิดอื่นๆ แต่ประเทศผู้ผลิตยางส่วนใหญ่ผลิตยางแท่งเป็นหลัก ยกเว้นไทยที่นอกจากผลิตยางแท่งแล้ว ยังเป็นผู้ผลิตและครองตลาดยางแผ่นรมควันของโลก โดยเฉพาะตลาดจีน ญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา สัดส่วนการผลิตยางแผ่นรมควันของไทยปรับตัวลดลง สวนทางกับยางแท่งที่มีปริมาณการผลิตและส่งออกเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด

ปัญหาสำคัญของอุตสาหกรรมยางนั้น น่าจะสรุปได้ดังนี้ 1.ด้านข้อมูลที่เกษตรกรไม่สามารถรู้ข้อมูลทั้งอุปสงค์และอุปทานได้เลย ในกรณีของจำนวนปริมาณความต้องการของตลาดโลก 2.หน่วยงานที่รับผิดชอบเริ่มจากกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศต้องรวบรวมข้อมูลของด้านการตลาดของแต่ละประเทศและนำเสนอต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามด้วยกระทรวงมหาดไทยที่ต้องกระจายข้อมูลอย่างทั่วถึง เพราะฉะนั้น “ความรู้เกี่ยวกับอุปสงค์กับอุปทาน” จะไม่สมดุลกัน โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรสวนยางพารา ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับยางทั้งหมด 3.สำคัญที่สุดคือ “การบริหารจัดการ” ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวงทุกกรมและหน่วยงานทั้งรัฐวิสาหกิจ




2 มีนาคม 2558 หน้า 5 (3)


กับหน่วยงานอิสระต้องจัดการบูรณาการให้เกิดขึ้นให้ได้ 4.การประสานและ
เผยแพร่ข้อมูลให้ถึงหน่วยงานและโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกยางให้จงได้เพื่อ
ทราบและตระหนักให้ได้ว่า “กลไกตลาด” เป็นเช่นไร และ5.ต้องทราบข้อมูล
ของ “ระบบการแข่งขัน” กับ “กลไกการตลาด” ให้ได้ เพื่อจะทราบปริมาณใน
การปลูกและต้องตระหนักถึง “การต่อสู้ด้านราคา” ให้ได้ มิเช่นนั้นจะ “ล้ม
ตลาด” ดังที่เป็นอยู่

ราคายางของอินโดนีเซียและมาเลเซียก็ตกประมาณ 62-63 บาทเท่า
เทียมกับเรา เพราะฉะนั้น “การผลักดันให้ราคา 80 บาท” ต้องตอบว่า “น่า
จะยาก!”



จ.สุรินทร์ เร่งโครงการแก้ไขปัญหายางพารา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่อย่างเต็มที่

 แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์

 วันที่ข่าว : 1 มีนาคม 2558

นายถาวร กุลโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายโครงการแก้ไขปัญหายางพารา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 นั้น จังหวัดสุรินทร์ได้ดำเนินงานโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 มีเกษตรกรปลูกสวนยาง รวม 17 อำเภอ จำนวน 7,917 ราย รวมพื้นที่ 68,336.50 ไร่ จำนวนเงิน 68,336,500 บาท ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้จ่ายโอนเข้าบัญชีเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว จำนวน 7,807 ราย รวมพื้นที่ 64,147 ไร่ เป็นเงิน 64,146,500 บาท หรือประมาณร้อยละ 99 เหลือเพียง 110 ราย เท่านั้น

นอกจากนี้ยังได้ดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริม โดยมีเป้าหมายเกษตรกร 950 ราย ๆ ละ 100,000 บาท รวม 95 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 1,977 ราย โดยคณะกรรมการ ฯ จะเร่งพิจารณาในวันที่ 5 มีนาคม 2558 นี้ และส่งให้ ธ.ก.ส.ตรวจสอบเพื่อพิจารณาเบิกจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กัญญรัตน์ เกียรติสุภา

Rewriter : มณิรัตน์ ชาญชัยศิลป์

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>